



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...	มติชน (กรอบบ่าย)
2. ยืดเวลาถึง 15 กค.	แนวหน้า
3. 'ประภัตร'หนุนชาวนาโคราชปลูกพืชอาหารสัตว์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
4. จัดทัพ'211ผู้พัน' เด็กบักตู่ผงด	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
5. งดพิธีแรกนาขวัญ หวานข้าวสวนจิตร	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
6. คลังจ่ายครบ เยียวยาแล้ว11ล้านคน'เราไม่ทิ้งกัน'	สยามกีฬา
7. รุกสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น	ข่าวสด
8. ปลูกข้าว-พืชผลครบ15วัน รับเยียวยา5พัน	มติชน
9. ทดลองเปิดห้าง	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. เร่งกู้วิกฤติ'กล้วยไม้ไทย'	กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าว)
หัวข้อข่าว : สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 15401 หน้า : 9(ล่างขวา)

สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ราคาดี

นางอัญญา ตระไซ์ รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิต



ข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 โดย สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562) พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้ผ่านการประเมินในระยะปรับเปลี่ยน และจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563 พบว่า เกษตรกร 68% สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% ได้นำความรู้บางส่วนเรื่องมาปรับใช้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำงานกับชน ซึ่งส่งผลดีต่อดูแลสภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น ขาดเงินทุนอายุเกษตรกรแคลนแรงงานและแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู และปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ย พบว่า ไม่ค่อยผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500 - 2,000 บาท ต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้มักมีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโลกจาง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถ์ชุมชนเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องพะวงอก และน้ำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์ และหมูตัวอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับภาค ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางทางการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีภาระงานสูงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ยืดเวลาถึง 15 กค.

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ : 14257 หน้า : 1(ขวา), 9

ยืดเวลาถึง 15 กค.

อัปเดตข้อมูลเกษตรกร เร่งเพาะปลูกรับเยียวยา

กรมส่งเสริมการเกษตรขยายเวลา
การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เพาะปลูกไม่เกิน 15 พฤษภาคม เนื่องจาก
➡ ต่อ : เกษตรกร - หน้า 9

เกษตรกร

ต้องรอฝนให้สามารถดำเนินการได้ถึง
15 กรกฎาคม โดย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงิน
เยียวยาเข้าบัญชีธนาคารเกษตรกรกลุ่มนี้
งวดเดียว 15,000 บาท ภายในเดือน
กรกฎาคมนี้แน่นอน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้ขยาย
เวลาการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนของ
เกษตรกรที่จะเพาะปลูกฤดูกาลผลิต
2563/2564 แต่ยังไม่สามารถเพาะปลูกได้
เนื่องจากต้องรอฝนตกต้องตามฤดูกาล
ทั้งนี้ ระเบียบการขึ้นและปรับปรุงทะเบียน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดว่า
เกษตรกรรายใหม่ที่จะมาขึ้นทะเบียนและ
เกษตรกรรายเดิมจะมาปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรได้ต้องหลังเพาะปลูกแล้ว
15 วัน ดังนั้น จึงมีเกษตรกรส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากที่ยังไม่ได้ปลูกพืช
หรือปลูกแล้ว เมื่อถึงวันสุดท้ายของการ
ขึ้นและปรับปรุงทะเบียน คือ วันที่ 15
พฤษภาคม แต่ระยะเวลาการปลูกพืชไม่ถึง
15 วัน ตามเกณฑ์จะขึ้นทะเบียนไม่ได้ จึง
กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึง
เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร กลุ่มที่ 3

ได้แก่ เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร
มีข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกร
แล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต
2562/2563 และเกษตรกรที่ยังไม่เคย
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้มารับแบบ
ทบก.01 ไว้ก่อน ภายใน 15 พฤษภาคม
จากนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกพืชแล้วไม่น้อย
กว่า 15 วัน จึงแจ้งยืนยันที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่อไป

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมการเกษตร
จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่มาขึ้นและปรับปรุง
ทะเบียนเป็นกลุ่มที่ 3 ให้ สศก. ซึ่งเป็น
นายทะเบียน จากนั้นจะส่งรายชื่อให้
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อตรวจสอบ
สิทธิไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการรับสิทธิอื่น ๆ
ซึ่งมั่นใจว่าใช้เวลาไม่นาน เมื่อตรวจทานสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่าย
ให้เกษตรกรรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา
3 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่เกษตรกร
แจ้งไว้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมแน่นอน

“ขอให้เกษตรกรคลายความกังวลใจ
เร่งรับแบบ ทบก.01 ที่อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) หรือที่สำนักงานเกษตรกร
อำเภอได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
จากนั้นเมื่อเพาะปลูกแล้ว 15 วัน ให้แจ้ง
ยืนยันต่อ อกม. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรกรอำเภออีกครั้ง ซึ่งจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเยียวยาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว”
นายระพีภัทร์ กล่าว



'ประภัตร'หนุนชาวจังหวัดโคราชปลูกพืชอาหารสัตว์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมประชุมหารือกับ นายวิรัชศักดิ์ หวังสุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชนะ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่โดย



เกษตรตกต่ำ ด้านต่าง ๆ ปิดชั่วคราวไม่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้โดยสะดวก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก กรม.จึงอนุมัติวงเงิน 50,000 ล้านบาท ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง (เกษตรสร้างชาติ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง



กระทรวงเกษตรฯ และ ธ.ก.ส. วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ที่ฟู่อชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำภาคปศุสัตว์มาส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ที่มั่นคง ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเลี้ยงสัตว์ให้สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง โดยมีตลาดรองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62-30 พ.ย. 65

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จ.นครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดที่มีโคเนื้อมากที่สุดในประเทศ (กว่า 300,000 ตัว) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความมั่นคงของอาชีพเลี้ยงวัวนั้น มาจากความมั่นคงทางอาหารสัตว์ โดยตลาดภายในประเทศบริโภคโคเนื้อมากถึง 1.2 ล้านตัว อีกทั้งตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการโคเนื้อจำนวนมาก ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวแล้ว ยัง



ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์สร้างรายได้ ซึ่งพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิต คือ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่มีศักยภาพให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหาร เบื้องต้นสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์พื้นที่ 5 พันไร่ รอบโรงงานแปรงแม้นสำปะหลังที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบ่อบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานในพื้นที่ อ.เสิงสาง และ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อส่งขาย Feed Center ตลอดจนดันให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร TMR ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.

ด้าน นายสุรเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ยินดีสนับสนุนด้านวิชาการให้กับเกษตรกร โดยพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีแหล่งความพร้อมด้านอาหาร อาทิ หญ้า และน้ำ โดยเฉพาะโรงงานผลิตแปรงแม้นสำปะหลังซึ่งปัจจุบันน้ำที่ได้จากโรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่เคยเป็นมลพิษ ซึ่งน้ำที่เหลือจากโรงงานสามารถนำมาปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มผลิตได้เป็นอย่างดี โดยปกติการปลูกหญ้าเนเปียร์จะโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูงรอบการตัด 3 รอบ/ปี แต่ถ้าได้น้ำจากโรงงานที่มีสารประกอบอินทรีย์สูงจะมีรอบการตัดถึง 5 รอบ/ปี เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนควบคู่กันไป.

จัดทัพ'211ผู้พัน' เด็กบักตู่ผงาด

ต่อต้านทร. ใช้พื้นที่ป่า “อธิบดีกรมป่าไม้” ลั่นไม่ง่าย อนุญาตให้ กองทัพเรือ ♦ อ่านต่อหน้า 2

‘211 ผู้พัน’ □ ต่อจากหน้า 1

ใช้พื้นที่ป่าสงวน 4,600 ไร่ ยังไม่ใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ต้องพิจารณาหลายขั้นตอน “นักวิชาการ” จักรมป่าไม้รักษาจุดยืนวอนกองทัพอย่าปกป้องกลุ่มทุน “บักแดง” จัดทัพ 211 ผู้พันคุมกำลัง “ผู้พันโอม” ถูกเลิฟ “บักสู” ผงาด รอง เสธ.พล.ร.11 ฟากทหารอีสาน-เหนือ-ใต้ขยับระนาว ตั้งผู้พันฯ กระสุนโคราช แทนคนเก่าถูกจำกัดยิงเสียชีวิต “ชวน” นัดถกรับมือเปิดประชุมสภา 22 พ.ค. ด้าน ปชป. หลีกทาง พปชร. ผู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 อ้างยึดการศึกษาพร้อมรัฐบาล

□ ป่าไม้แจงปม “ทัพเรือ”

ความคืบหน้าภายหลัง เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง กรณีกองทัพเรือทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติรวมเนื้อที่ 4,600 ไร่ ประกอบด้วยป่าเขาห้วยมะหาด, ป่าเขาแม่ย่อง และป่าเขากรอก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อตั้งหน่วยป้องกันภัยทางอากาศให้กับพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และป้องกันบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบก่อนหน้านี้ กองทัพเรือเคยขอใช้ที่ดินกรมป่าไม้ 2,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2532 แต่ไม่ได้ไปดำเนินการใด ๆ กระทั่งการขออนุญาตใช้หมดอายุ จากนั้นกองทัพเรือ ทำหนังสือขอใช้ที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยขอแต่เดิมอีก 2,600 ไร่ รวมเป็น 4,600 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนป่า ไม้ใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม “ที่สำคัญคือกรมป่าไม้ คงไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาใช้พื้นที่ง่าย ๆ เพราะต้องพิจารณาหลายขั้นตอนและต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการระดับกระทรวงและผ่านความเห็นชอบของท้องถิ่น รวมถึงศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

□ จักรมป่าไม้รักษาจุดยืน

นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว 3 ประเด็นประกอบด้วย 1. เพราะเหตุใดกองทัพต้องคุ้มกัน อีอีซี-นิคมมาบตาพุด ทั้งนี้ กองทัพควรป้องกันประเทศในภาพรวมไม่ใช่เอาทรัพยากรส่วนรวม ทั้งอาวุธ กำลังพล ที่เป็นภาษีประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นของส่วนรวม ไปใช้ป้องกันกลุ่มทุน 2. หากพื้นที่ 4,600 ไร่ มี สภาพธรรมชาติ และมีชาวบ้านไม่ควรเข้าไปยุ่ง 3. หากกรมป่าไม้อนุญาตให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว ต้องตอบคำถามนโยบายของกรมป่าไม้คือเพิ่มพื้นที่ป่า ทวงคืนผืนป่าแทนเป็นแทนตายจากคนจนที่ต้องการเพียงทำกิน จับขังคุกดำเนินคดี แต่เมื่อมีโครงการเอื้อกลุ่มทุน เพราะเหตุใด กรมป่าไม้ ไม่รักษาจุดยืน

□ “บักแดง” จัดทัพ 211 ผู้พัน

อีกเรื่องหนึ่งมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196/2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 211 นาย โดยมีการขยับตำแหน่งระดับผู้บังคับกองพัน ที่น่าสนใจในส่วนกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 โดยเฉพาะ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 รอ.) หรือ “หน่วยทหารเสือราชินี” ซึ่งเป็นหน่วยต้นกำเนิดของ “พันธอง ป.” คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.รม.มหาดไทย โดยขยับ พล.อ.พิเชษฐรัฐ ภาณุนิติย์ หรือ “เสธ.นัท” บุตรชาย พล.อ.นิพนธ์ ภาณุนิติย์ หรือ

“บักฮวบ” อดีตผู้ช่วย ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นดาวรุ่งในสายทหารเสือราชินียศพันเอก เสธ.ร.21 ขึ้นเป็นรอง ผบ.ร.21 รอ.แทน พล.อ. เอกฉัตร จุลโลบล รองผู้การ ร.21 รอ. ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความโดดเด่นใน ร.21 รอ. ที่ขยับออกจากสายกำลังรบไปเป็นฝ่ายอำนวยการนั่งตำแหน่งรอง ผอ.กองยุทธการ กองทัพเรือที่ 1 ขณะที่ พล.ท.พัชร์ฐิติ สมพรหม ผบ.ร.21พัน 3 รอ. ขยับเป็น เสธ.ร.21 รอ.และ พล.ท.จรรวีวัฒน์ ญาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.1รอ. เป็น ผบ.ร.21 พัน 3 รอ.

□ ปรับกองพลสไตรเกอร์

ด้านกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) หรือ “กองพลสไตรเกอร์” ขยับ พล.ท.รณรงค์ เล็งมี ผบ.ร.111 พัน 2 เป็น ผบ.กรมทหารพราน 13, พล.อ.อักรพัฒน์ เทพณรงค์ หรือ “ผู้พันโอม” เสธ.ร.112 ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ.ประยุทธ์ ขึ้นเป็น รอง เสธ.พล.ร.11, พล.ท.อัมพล ศรีเภา อาจารย์ รร. เสธ.ทบ. นายทหารอีสานที่โตมาจากชายแดนเขาพระวิหาร เป็น ผบ.ร.112 พัน.2, พล.ท.จักรกริศร์ สุระพันธ์ รอง เสธ.ร.111 เป็น ผบ.ร.111 พัน.1, พล.ท.สรรพลักษณ์ กุลประสิทธิ์ หัวหน้าสรรพาวุธ ทบ. เป็น ผบ.พันซ่อมบำรุง กรมสามัญฐาน พล.ร.11

□ ตั้งผู้พันฯ กระสุนโคราช

สำหรับในส่วนกองทัพภาค 2 พื้นที่เกิดเหตุ “จ่าคลัง” กรวดยิงเมื่อช่วงต้นปี 2563 นั้น พล.อ.อภิรัชต์ ขยับตำแหน่งผู้พันหน่วยหลัก โดยตั้ง พล.อ.ชัยรัตน์ หยกสุริยพันธ์ เป็น ผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 (ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22) กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) แทน พล.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแส อดีตผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ที่ถูก “จ่าคลัง” ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 ก.พ. พร้อมกับถ้ำ ผบ.ทบ.ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้พันภาคเหนือและภาคใต้หลายตำแหน่ง อาทิ พล.อ.ธานี เกียรติสาร เป็น ผบ.กรม.ทพ.44, พล.อ.ภาคิน เกื้อกูล เป็น ผบ.ร.25พัน.2, พล.อ.นราธิป จอง เป็น ผบ.พัน.

สพ.กระสุน 24 บขร.4, พ.ท.ชาญฤทธิ์ อัสสราช เป็น ผบ.ร.161 พัน.8 และพ.ท.ชาตินิกร พรศิริรัตน์ เป็น ผบ.กรม.ทพ. ที่ 32 เป็นต้น

☐ “ชวน” นัดหารือ 22 พ.ค.

วันเดียวกัน นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่าภายหลังภารกิจงานเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดผู้มีฝ่ายค้าน, ประธานวิปรัฐบาล, ประธานวิปฝ่ายค้าน และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 22 พ.ค. เพื่อหารือข้อปฏิบัติการประชุมสภาในสถานการณ์โควิด-19 ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งต้องหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาประชุม, การจัดที่นั่ง, การโหวต รวมถึงกรณี ส.ส. เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องกักตัวหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในสถานะที่ไม่ปกติเช่นนี้

☐ พปชร. ท้าชิง ส.ส.ลำปาง

นอกจากนี้ นายวิรัช ยืนยัน พรรคพปชร.พร้อมส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขต 4 แทนนายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย (พท.)

ที่เสียชีวิตจากสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ 7 พ.ค. สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจน

☐ ปชป.หลักทางเลือกตั้งซ่อม

นายราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งแจ้งว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 ลำปาง พรรคร่วมรัฐบาลยึดเงื่อนไข เปิดทางให้พรรคที่มีคะแนนลำดับ 2 จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่เขต 4 ลำปาง พรรคพชปร. ได้คะแนนลำดับ 2 ดังนั้นพรรค ปชป. จึงให้พรรค พปชร. ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้

“ตอนนี้พรรค พปชร. ไม่ได้ติดต่อมา คาดว่าเขาคงประสานงานผ่านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ปชป. เร็ว ๆ นี้” นายราพัฒน์ กล่าว.

งตพีธีแรกนาขวัญ หว่านข้าวสวนจิตร

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปีนี้ต้องงดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าในปีนี้จะไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กระทรวงเกษตรฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจัดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปีนี้จากเดิมที่สำนักพระราชวังกำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ 10 และวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.63 โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.2563 นำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่างๆ มาเข้าประกอบพิธีพร้อมทำพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2563 เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็น

ประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆพร้อมพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ใหญ่ (ประทับนั่ง) และพระคันธารราษฎร์จีน (ประทับนั่ง) ที่ประดิษฐาน ณ หอพระคันธารราษฎร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เวลา 17.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ค. เวลา 10.00 น. มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้หว่านข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564

นายสุคนธ์ ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ เป็นข้าวนาสวนที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1.ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าทนแล้งได้ดีพอสมควร

คุณภาพข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใสแฉ่งคุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม

2.ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูงประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวอีกว่า 3.กข 43 เป็นข้าวเจ้าที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

4.กข 8 เป็นข้าวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ลำต้นแข็งปานกลางต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

คุณภาพการสีดี 5.กข 79 เป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ำ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูง ด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ พันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5 พันธุ์จะนำไปบรรจุของพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวบ้านทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปและผู้ที่เกี่ยวข้องพันธุ์ข้าวพระราชทานสอบถามได้ที่กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศ

คลังจ่ายครบ เยียวยาแล้ว 1 ล้านคน 'เราไม่ทิ้งกัน' ป่วยเพิ่มมี 4 ราย, 17 นี้คัดห้างเปิด **น.8**

คลัง

(ต่อจากหน้า 1)

ศบค. แดงลงพบผู้ติดเชื้อ “โควิด-19” รายใหม่เพิ่ม 4 ราย รวมยอดสะสม 3,004 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย รักษาหายรวม 2,787 ราย เตรียมขั้นตอน “คลายล็อกกระยะสอง” ประเมินสถานการณ์ และคัดเลือกศูนย์การค้านำร่อง ให้ทดลองเปิดบริการได้ก่อน 17 พ.ค. นี้ ด้านคลังแจง “เราไม่ทิ้งกัน” โอน “เงินเยียวยา” ต่อเนื่อง เสาร์-อาทิตย์นี้ ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิรอบแรกครบ 13.4 ล้านราย ก่อนจ่ายให้กับผู้ได้รับสิทธิ 16 ล้านราย ภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

ป่วยเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิต 1 คน

นายแพทย์ ตรีศิลป์ วิชญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แดงลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย รักษาหายแล้วรวม 2,787 ราย

ชีวิตเพิ่ม 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 3 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต-19 สะสม 3,004 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย รักษาหายแล้วรวม 2,787 ราย ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยรายจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ ผู้ป่วยช่วง 28 วัน มี 24 จังหวัด, ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วัน มี 44 จังหวัด และไม่พบผู้ป่วยมาก่อน 10 จังหวัด

ศบค. เตรียมคลายล็อกกระยะ 2

นายแพทย์ ตรีศิลป์ วิชญโยธิน ได้กล่าวถึงแนวทางการผ่อนคลายนโยบายมาตรการคุมการระบาดโรค จากการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ได้มีข้อสรุปมาแล้วถึงขั้นตอนการพิจารณาคลายล็อกกระยะสองว่า ในวันที่ 8-12 พ.ค. 63 จะเป็นการรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำสู่การประเมินผลการคลายล็อกกระยะที่หนึ่ง ที่คาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 13 พ.ค. เพื่อประเมินผล รวบรวมข้อมูล และซักซ้อมทำความเข้าใจจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำร่องศูนย์การค้าได้เปิดก่อน!

หลังจากนั้นในวันที่ 14-15 พ.ค. จะทำการยกร่างข้อกำหนดใหม่เพื่อเตรียมเข้าสู่การคลายล็อกใน “ระยะที่สอง” โดยแนวคิดเบื้องต้นคือ จะใช้โมเดลที่เรียกว่า “แซนด์บ็อกซ์” คือทดลองเปิดในบางพื้นที่ก่อน เช่น ในบางศูนย์การค้า เพื่อทำการประเมินผล

น.พ.ตรีศิลป์เผยว่า หากทำการประเมินผลในวันที่ 16 แล้ว เป็นไปด้วยดี ในวันถัดไป คือวันที่ 17 ก็ประกาศเริ่มระยะที่สองได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมในรายละเอียดจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายความมั่นคง รวมถึงภาคเอกชนที่ต้องแสดงความพร้อม และให้ความมั่นใจว่า จะไม่ทำให้ตัวเลขแยกลง

3 มาตรการตรวจติดตามร้านค้า

สำหรับกรณีการตรวจติดตามผลของร้านค้าที่เปิดดำเนินการแล้วนั้น น.พ.ตรีศิลป์เผยว่า จะประกอบด้วย 3 มาตรการด้วยกัน เริ่มจากการตรวจระดับมาตรการหลัก โดย สปม. 5 ข้อ ที่ยึดหลักตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด บวกเข้ากับมาตรการเสริมที่เจาะจงเฉพาะกิจการนั้นๆ เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร ตรวจโดย สปม. ระดับห้องที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจังหวัด และระดับที่สามเป็นการตรวจตามคู่มือปฏิบัติโดยละเอียด ที่จะเป็นการยืนยันอีกขั้นหนึ่งว่า กิจการหรือร้านนั้นๆ ปลอดภัย ปลอดภัย

คลังจ่ายเยียวยาครบกว่า 11 ล้านคน

กระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกันนั้น มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 13.4 ล้านราย โดยล่าสุดระบุว่า ระบบยังคงทำการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนทั้งหมดราว 2.4 ล้านราย ซึ่งดำเนินการจ่ายเงินมาตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย 11 ล้านราย จากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคน

นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า มาตรการเราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลัง ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจำนวนกว่า 11 ล้านคน และจะจ่ายให้ครบ 13.4 ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า นั้นหมายความว่าในสัปดาห์หน้านั้นผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนอีก 2.4 ล้านรายจะได้เงินเยียวยาครบทุกคน

ผู้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก 22.3 ล้าน

สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาของผู้ผ่านการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน จากกระทรวงการคลัง



เปิดใช้ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ตรวจสอบความพร้อมสนามกีฬา 3 แห่ง ภายใน กกท. หัวหมาก หลังเริ่มกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้เข้ามาใช้ออกกำลังกายอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พบว่า หลังจากการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนทั้ง 28.8 ล้านราย จำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน 4.8 ล้านราย และไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์อีก 1.7 ล้านราย เหลือผู้ที่เข้าข่ายผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา 22.3 ล้านราย

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 22.3 ล้านรายนั้น มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา 5,000 บาท 13.4 ล้านราย ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ 4.4 ล้านราย, กลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม 5.1 ล้านราย, กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ 3.8 ล้านราย

1.7 ล้านคนกรอกเลขประช.ผิดชวดเงิน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กลุ่มประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง เท่ากับว่าลงทะเบียนไม่ผ่าน ไม่อยู่ในรายชื่อได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน โดยประชาชนในกลุ่มนี้มีราว 1.7 ล้านราย การทำงานหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแบ่งแยกปัญหาและส่งมอบให้กระทรวงต่างๆ ที่มีการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้ต่อไป เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่ง รวบรวมคลังได้หารือเรียบร้อยแล้ว

ปิดลงทะเบียนเงินเยียวยา 10 พ.ค.นี้

ขณะเดียวกัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังย้ำว่า ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์ของให้รับไปลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือคลิกที่นี่ ก่อนที่ระบบจะปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมนี้ แต่หากใครที่ลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ทันสามารถเดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อยื่น

เอกสารขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมระบบจะเร่งทำการตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเปิดรับเรื่องร้องทุกข์นั้น จะเปิดเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน สามารถเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งแม้จะปิดเมนูลงทะเบียนไปแล้ว แต่ก็ยังคงเปิดให้ดำเนินการในเมนูอื่นๆ อยู่

ตั้งแต่ ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกลงทะเบียน หรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์, ยื่นทบทวนสิทธิ์ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนเท่านั้น), เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน (เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ที่ชื่อบัญชี ไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน), สละสิทธิ์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพาะผู้มีสถานะ "นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม" เท่านั้น)

ราชกิจจานุเบกษาแจ้งปิดบ้าน-ลูกจ้างนัดหยุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และเป็นการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย

และการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป, ข้อ 2 ให้นายจ้างกับลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 โดยเคร่งครัด ถ้าเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ อันเกิดขึ้นในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรหรือกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นั้น ได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์, ข้อ 3 ห้ามมิให้นายจ้างปิดงาน หรือลูกจ้างนัดหยุดงาน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อ 4 ในกรณีที่มีการปิดงานหรือการนัดหยุดงาน อยู่ก่อนวันที่มีประกาศนี้ใช้บังคับให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน และให้ลูกจ้างที่นัดหยุดงานกลับเข้าทำงานตามปกติ

ออก 3 มาตรการคุมโควิด

การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และวางแผนการเดินทางช่วงเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายเป็นให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

(อ่านต่อหน้า 9)

คลัง

(ต่อจากหน้า 8)

เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น ในกรณี รฟม. และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จึงขอเน้นย้ำผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โปรดให้ความร่วมมือในการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัยของทุกคน และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

นอกจากนี้ รฟม. และ BEM ยังคงดำเนินการตามมาตรการเดิม ด้วยความเข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น อาทิ จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารในทุกสถานี และทุกทางเข้า-ออก นำเครื่องเทอร์โมสแกนมาช่วยคัดกรองอุณหภูมิเพื่อให้เดินทาง

สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 4,029,543 คน

เสียชีวิต : 276,487 คน/รักษาหาย 1,394,289 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,004 คน/เสียชีวิต : 56 คน

วันที่ 9 พ.ค. 63 ติดเพิ่ม : 4 คน

ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ตลอดระยะเวลาการให้บริการ และเพิ่มเติมในส่วนของการใช้มาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละคราว (Group Release) เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร, ตอนที่ 2 ก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ, ตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟ

ทั้งนี้เพื่อให้คนมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ได้ และขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดขณะใช้บริการรถไฟ

มทร.อีสาน เยียวยานักศึกษา

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนในประเทศได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก มทร.อีสาน ในฐานะสถาบันการศึกษาหลักแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เห็นว่าการเยียวยานักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในขณะนี้ โดยจากที่ได้สำรวจมาแล้วพบว่า นักศึกษา มทร.อีสาน ส่วนมากเป็นเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ออกมาตรการเยียวยา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี 3 มาตรการหลัก คือ

1. ด้านการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % ในภาคเรียนที่ 1/2563, ขยายระยะเวลาการชำระเงิน พร้อมทั้งยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 และขยายระยะเวลาชำระเงินค่าหอพักนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยประกาศให้ใช้วิธีการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI-LMS, Microsoft Team, Google Classroom พร้อมทั้งได้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา เบื้องต้นแบ่งได้แบ่งเรื่องออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือนักศึกษาที่มีกำลังทรัพย์หรือได้รับผลกระทบจากโควิดน้อย อาจต้องขอความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มนี้ เพื่อนำไปเติมให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรัพยากรเข้าไม่ถึง

กลุ่มสอง คือการประสานงานกับค่ายโทรศัพท์ต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้จัดสรรทรัพยากรให้กับนักศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ และกลุ่มสุดท้าย คือนักศึกษากลุ่มที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเน้นการปฏิบัติ นักศึกษาจึงจำเป็นต้อง

ต้องเรียนรู้จริง จึงมีการจัดกลุ่มเด็กนักศึกษาให้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาฝึกปฏิบัติที่ห้องเรียนจริงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มทร.อีสานได้ จัดตั้ง กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระดมทุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัยเบื้องต้นจำนวน 10 ล้านบาท ใช้สำหรับการเรียนในภาคฤดูร้อน 2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 โดยทุนนี้จะนำมาแบ่งสนับสนุนบริหารในช่วงโควิดแพร่ระบาด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้อาจมีการนำบางส่วนไปมอบให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการมากที่สุด เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่สามารถกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ เบื้องต้นตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,000-5,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกๆ ราชชมคลอีสานแล้วคลาดปลอดภัยสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับ

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวอีกว่า สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต ได้แก่ ศูนย์กลาง นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ยังได้ร่วมกับบริจาคกำลังทรัพย์และแรงกายในการผลิตอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนหน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสาน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร มทร.อีสาน มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในช่วงการแพร่ระบาดนี้

โควิดดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกหาย 80%

องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยแพร่รายงานคาดการณ์ล่าสุดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี 2563 จะลดลงอย่างมากระหว่าง 60-80% ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากกว่าที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้

สถานการณ์นี้เป็นผลพวงจากการจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และการสั่งปิดสนามบินและพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวร่วงลงอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มจัดบันทึกในปี 2493

รายงานชิ้นนี้ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ระบุว่า การเดินทางมาถึงของนักท่องเที่ยวตกลงไป 22 % ในช่วง 3 เดือนแรกของปี และราว 57 % เฉพาะในเดือน มี.ค. โดยภูมิภาค

เอเชียและยุโรปได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยว

ซูราบ โปโลลิคาซวีลี เลขาธิการใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก กล่าวว่า "โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากที่สุด และตำแหน่งงานหลายล้านตำแหน่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง"

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเดินทาง ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2562 โดยเที่ยวบินเกือบทั้งหมดถูกยกเลิก แต่กลุ่มธุรกิจโรงแรม เรือสำราญ และผู้ให้บริการทัวร์ก็กำลังต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้

องค์การการท่องเที่ยวโลก เคยคาดการณ์ว่า ช่วงต้นปีนี้การท่องเที่ยวทั่วโลกจะขยายตัวประมาณ 3-4% แต่ในช่วงปลายเดือน มี.ค. ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ใหม่ โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะหดตัวลงประมาณ 20-30% พร้อมทั้งระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะลดลงไปมากแต่โหมขึ้นอยู่กัระยะเวลาของการใช้มาตรการคุมเข้มด้านการเดินทางและการปิดพรมแดนว่าจะกินเวลายาวนานเท่าใด การคาดการณ์ในกรณีที่ดีที่สุด หากการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการเดินทางเริ่มในช่วงต้นเดือน ก.ค. จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกอาจจะลดลงประมาณ 58 %

ขณะที่การคาดการณ์ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด หากประเทศต่างๆ ยกเลิกการปิดพรมแดนในต้นเดือน ธ.ค. จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะหายไป 78 % และถ้าประเทศต่างๆ ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงต้นเดือน ก.ย. จำนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะหายไป 70 % ภายใต้การประมาณการเหล่านี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกอาจจะสูญเสียรายได้ระหว่าง 910,000 ล้านดอลลาร์ - 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ต้องตกงานระหว่าง 100-120 ล้านคน

หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของยูเอ็นระบุว่า มีสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 แต่จะฟื้นเต็มที่ในปี 2564 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคแรกที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวก่อน และคาดว่านักท่องเที่ยวในประเทศจะฟื้นตัวก่อนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

จับผู้ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ 634 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปท.ตร.) ได้สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 22.00 น. จนถึงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 04.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบุคคล รวม 27,954 ราย และยานพาหนะ รวม 21,282 คัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งสิ้น 634 คน ประกอบด้วยผู้ออก

นอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร ขับขี่ยานพาหนะเล่น เต้นทางกลับที่พัก หลังเวลาเคอร์ฟิวออกมาทำธุระและอื่นๆ 576 ราย รวมตัวมั่วสุมในเคหสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 58 ราย แบ่งเป็น ต้มสุรา 9 ราย เสพยาเสพติด 19 ราย ลักลอบเล่นการพนัน 19 ราย และอื่นๆ 11 ราย

ทั้งนี้จังหวัดที่มีสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กรณีออกนอกเคหสถาน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จ.ปทุมธานี 50 คน จ.ราชบุรี 40 คน และ จ.ภูเก็ต 37 คน สำหรับผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

สหรัฐฯจับผิดจีน-รัสเซียปล่อยข่าวเท็จ

นางลี แกเบรียล ผู้ประสานงานศูนย์ Global Engagement Center ภายใต้อาณัติกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ประเมินว่าจีนกับรัสเซียมีความร่วมมือกันเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้เห็นว่าทั้งสองประเทศได้เร่งรัดกระชับความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะเป็นวิถีปฏิบัติของทั้ง 2 ประเทศได้พยายามสร้างความเข้าใจในเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อสาธารณชนในประเทศตนเอง

“จีนได้กระจายข่าวทางออนไลน์จำนวนมากหวังปกป้องการเข้าถึงข้อเท็จจริง พร้อมๆ กับการรับมือกับโรคระบาดครั้งนี้ นี่เป็นการนำวิธีที่รัสเซียใช้มานานมาปรับใช้มากขึ้น” นางแกเบรียลกล่าว พร้อมชี้ว่าบัญชีทวีตเตอร์ทางการทูตของจีนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เดิมวันละ 30 ราย ตอนนี้นำขึ้นมากกว่า 720 ราย และส่วนใหญ่เป็นบัญชีใหม่ เกิดจากการใช้เครือข่ายบอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติขยายความข้อความของจีน

อย่างไรก็ตาม นางแกเบรียลกล่าวด้วยว่า จีนเริ่มใช้วิธีออนไลน์แบบนี้ เพื่อความแตกแยกทางการเมืองในฮ่องกงอีกด้วย จนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลจีน

หวังโควิดระบอบรอบ2หนักกว่าเดิม

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยถึงการผ่อนปรน และการเปิดให้บริการต่างๆ ช่วงนี้ จะเห็นผลในช่วงกลางเดือน พ.ค. ว่าการระบาดโควิด-19 จะเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่ามีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอก

ว่ามีการระบาดระลอกสองแล้ว รศ.นพ.นิธิพัฒน์เผยว่า ใหญ่ที่สุดคือเชื่อ หากผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่กลับมาสูงถึง 50 คนเมื่อไหร่ คือ ชงเหลือชง สัญญาณเตือน และหากผู้ติดเชื้อมากกว่า 50 คนต่อเนื่อง คือ การเข้าสู่การระบาดระลอกสองแล้ว

หากผู้ติดเชื้อรายวันกลับมาถึง 50 คนประเทศต้องมาคุยกันใหม่แล้วถึงมาตรการต่างๆ หย่อนยานไปใหม่ ต้องเข้มขึ้นขึ้นมาใหม่ ต้องมีความสมดุล หากเข้มขึ้นไป คนก็อยู่กันไม่ไหว แต่ถ้าปล่อยมากเกินไป ก็จะมีคนป่วยเยอะเกินไป การดำเนินการต้องสมดุล ให้คนใช้ชีวิตสะดวกขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องคอยติดตามผู้ป่วยรายใหม่ไม่ให้เพิ่มมากเกินไปจนรับมือไม่ไหว

เมื่อถามว่าหากกลับมาระบาดระลอกสองกังวลว่ามันจะหนักกว่าเดิม ห่วงไอซีจะล้น จะเหมือนในต่างประเทศหรือไม่ ที่มีการปล่อยให้เสียชีวิต รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เผยว่า ประเทศไทยได้มีการประชุมวางหลักเกณฑ์ไว้แล้วว่าจะดับวิกฤตไอซียู ผู้ป่วยกลุ่มไหนจะได้สิทธิ์ไอซียูและห้องไอซียูก่อน โดยพิจารณาจากศักยภาพโอกาสของผู้ป่วยที่จะเป็นกำลังให้แก่ประเทศ มีการวางไว้แล้วไม่ต้องกังวล

ส่วนการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดนี้ ไวรัสชนิดนี้ถือเป็นสายพันธุ์ที่ 5 ของไวรัสโคโรนา ลักษณะสายพันธุ์ของมัน ต่อไปจะระบาดเป็นฤดูกาล ต้องเตรียมรับมือ เรื่องการกลายพันธุ์ก็ต้องศึกษาวิจัยว่ามันจะแข็งแรงอีกมากขึ้นขนาดไหน แต่สิ่งที่มาช่วยได้ คือ วัคซีน เชื่อว่า เม.ย. 2564 น่าจะมีวัคซีน

ปลูกพืช 15 วัน ถูคุณสมบัตินครรับ 5,000

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือขั้นตอน ระเบียบ ปัญหาและอุปสรรคการลงทะเบียนใหม่ของเกษตรกร ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมปศุสัตว์ โรงงานยาสูบ สำนักงานอ้อยและน้ำตาล และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

เพื่อรองรับการเป็นเกษตรกร รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากรัฐบาล 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน ที่จะเริ่มปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนกำหนดไว้ต้องมีพืชอยู่ในที่ดิน 15 วันถึงจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ขณะนี้ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำน้อย ยังไม่มีฝนตก ส่งผลให้ชาวนายังไม่สามารถทำได้

ดังนั้นชาวนารายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเลขในอดีตที่ผ่านมา แต่ปีนี้อยากทำนาอยากได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่ไม่มีน้ำปลูกข้าว ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนส่งรายชื่อและทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน

ตกลงจะรับเอกสารหลักฐานทั้งหมดของชาวนา หรือเกษตรกรรายใหม่ทั้งหมดไว้ หากขาดเอกสารหลักฐานก็แจ้งแก้ไข หากเอกสารเพิ่มเติมให้ครบภายใน 15 วัน

“กรณีไม่มีพืช หรือยังไม่มีการปลูกข้าวในนาครบ 15 วัน จะอนุโลมให้ชาวนาไปปลูกข้าว เพื่อ

ให้เอกสารหลักฐานครบตามระเบียบราชการ เพราะหลังจากส่งเอกสาร ทะเบียนเกษตรกรให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปแล้วจำนวน 8.3 ล้านราย เชื่อว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้คลังตรวจสอบอีกประมาณ 3-4 ครั้ง

หากชาวนารับปลูกข้าว หรือปลูกข้าวครบ 15 วัน วันใดวันหนึ่ง ซึ่งเป็นหลังวันที่ 15 พ.ค.ก็ตาม ถือว่าดำเนินการทันเวลา ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รอเพียงข้าวออกครบ 15 วันเท่านั้น ครบถ้วน ถือว่าคุณสมบัติครบเป็นเกษตรกรวันนั้น และจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน”

“อัน”ชวนสมทบทุนซื้อสบู่แจกพ.10แห่ง

พิธีกรคนดัง “อัน-กวนทาท” โพสต์ไอจี anpuwanart เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนซื้อสบู่ฆ่าเชื้อโรคแจกให้กับโรงพยาบาล โดยมีข้อความโพสต์ไว้ว่า “ไม่ขายนะ!!! แจกฟรี แต่ไม่ได้แจกเรานะ ที่บูม-ศิริก กับ พี่เอ-สุดิมา และเพื่อนๆ ตั้งใจทำโครงการนี้ แจกสบู่ฆ่าเชื้อโรคกับโรงพยาบาล 10 แห่ง รวม 10,000 ก้อน ก้อนละ 30 บาท” อัยกบบริจาคเท่าไรมากน้อยตามสะดวกชวนกันมาเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปันด้วยกันนะครับ รายละเอียดเลขที่บัญชีเลื่อนดูได้เลยนะครับผม โดยสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อการจัดหาสบู่ที่มีส่วนผสมสำคัญ Chlroxyleneol มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ผ่านบัญชี “โครงการสบู่สู้ Covid-19” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 214-1-42581-7

เปิดตลาดนัดจตุจักรวันแรก

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในตลาดนัดจตุจักร โดยมี นายอาทิตย์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พ.ต.อ.กฤษฏา จิตศิริพล ผกก.สน.บางซื่อ ร.ท.ยุทธนา แต่งจันทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.กทม. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ตลาดนัดจตุจักรกลับมาเปิดให้บริการหลังจากหยุดให้บริการชั่วคราว

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา สำหรับตลาดนัดจตุจักรมีผู้ค้าทั้งหมด 10,334 ราย ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการนั้นตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดให้บริการเวลา 05.00-18.00 น. ส่วนพื้นที่ผู้ค้าลานเรบริเวมหอนาฬิกาและตลาดกลางคืนยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากคิดเวลาเคอร์ฟิว

วางมาตรการจุดคัดกรอง 6 จุด

ทั้งนี้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ กำหนดทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1. บริเวณประตู 1 ด้านถนนกำแพงเพชร 2. บริเวณประตู 2 ด้านถนนกำแพงเพชร 3. บริเวณประตู 3 ด้านถนนพหลโยธิน 4. บริเวณประตูทางเข้า - ออก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) 5. บริเวณประตูทางเข้า-ออก ดิดห้างมีกซ์ และ 6. บริเวณประตูทางเข้า - ออก ดิดตลาดจตุจักรพลาซ่า (เจเจมอลล์) โดยอนุญาตให้รถเข้า-ออกได้ทางประตู 1-3 เท่านั้น

ส่วนคนเดินเท้าเข้า-ออกได้ทั้ง 6 ประตู ซึ่งบริเวณทางเข้า-ออก ทั้ง 6 จุด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค และอ่างล้างมือแบบหยดแบบครบทุกจุด โดยผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน รวมถึงมีการกวดขัน การทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะจำนวน 8 แห่ง ภายในตลาดนัดทุกๆ 2 ชั่วโมงตามที่กำหนดไว้

สำหรับผู้ค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น จัดหาจากพลาสติกปิดกันอาหารปรุงสำเร็จ หรือภาชนะมีฝาปิด และจัดโต๊ะนั่งรับประทานพร้อมมีฉากกั้น เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับที่นั่ง และมีการกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้าน อาทิ ร้านค้าขนาดเล็กรับเข้าครั้งละ 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น ซึ่งหากมีการตรวจพบผู้ค้ากระทำการฝ่าฝืนจะมีการตักเตือนและทำหนังสือแจ้งเตือนไว้ และหากยังพบกระทำผิดซ้ำก็จะทำการปิดร้านค้าดังกล่าวทันที

นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการสำหรับผู้ให้บริการ (ผู้ค้า) ประกอบด้วย 1. ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยปิดทั้งจมูกและปาก 2. หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที 3. กรณีขายอาหารปรุงสำเร็จ ให้ใส่ถุงหรือภาชนะมีฝาปิด หรือจัดทำอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร 4. กรณีขายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสอาหารสดนั้น

โดยตรง

5. ทำความสะอาดแผงขายสินค้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด มาเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1 % ทุกวันก่อนปิดแผงค้า และ 6. เจ้าชองต้องกำกับกิจการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด อีกทั้งได้แนะนำผู้ให้บริการ (ผู้ค้า) ระมัดระวัง ไม่ให้มีมือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % สำหรับทำความสะอาดมือก่อน-หลังเข้ามาใช้บริการตลาด และหลังจากการใช้ห้องน้ำและห้องสุขาสาธารณะ

กทม.งดเก็บค่าเช่า 3 เดือน

รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับผู้ค้า เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจึงได้งดเก็บค่าเช่าจากผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเป็นเวลา 3 เดือน คือ เดือน มี.ค. - พ.ค. 63 ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้การรถไฟงดเก็บค่าเช่าตลาดจากกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. - พ.ย. 63 แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่จะมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักรได้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เพราะหากตรวจพบมีการฝ่าฝืนหรือพบการติดเชื้อในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการปิดพื้นที่หรือปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการยื่นเปิดเทอม 1 ก.ค.

นางรัชชณา ตันทุพพโธ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทางกระทรวงมีแนวทางจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาให้คนพิการและด้อยโอกาส กระทรวงจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่สภาพแวดล้อมจะอำนวยได้ บนพื้นฐาน 6 ข้อ คือ

1. การจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ เปิดแน่นอน ไม่ว่าจะต้องเรียนที่บ้านหรือไปเรียนที่โรงเรียน การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2. อำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้
3. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดย กสทช. จัดสรรช่องดิจิทัลทีวีให้ 17 ช่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 1 ก.ค.ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ โดยเป็นช่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาล-ม.6 จำนวน 15 ช่อง และอาชีวะ 1 ช่อง กศน. 1 ช่อง ดังนั้นทุกระดับชั้นสามารถเรียนได้

4. การตัดสินใจนโยบายต่างๆ บนพื้นฐานสำรวจความต้องการทั้งจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและโรงเรียน โดยให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง โดยกระทรวงฯ จะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

5. ปรับปรุงทิศทางการศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนของเด็กมากขึ้น โดยมีมีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม เวลาชดเชยก็จะคำนึงถึงภาระของทุกคน และการได้รับความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็ก

6. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้น้อยที่สุด

สพฐ.กำหนดแนวทาง 4 ระยะ

สำหรับการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดแนวทางไว้ 4 ระยะคือ

1. การเตรียมความพร้อมในช่วงระหว่าง 7 เม.ย.-17 พ.ค. 63 มีการสำรวจความพร้อมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการจัดการเรียนการสอนรวมถึงขออนุมัติการใช้ของโทรทัศนจาก กสทช. รวมถึงเตรียมโครงการพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการการเรียนรู้

2. การทดลองจัดการเรียนทางไกลตั้งแต่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 63 ระดับประถมวัย-ระดับการศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ทางไกล

3. การจัดการเรียนการสอน 1 ก.ค. 63-30 เม.ย. 64 โดยวางแผนไว้ 2 สถานการณ์ หากโควิดยังไม่คลี่คลาย ก็ต้องจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยถึง ม.ต้น ด้วยระบบทางไกลผ่านดีแอลทีวี ส่วนม.ปลายจะมีระบบการเรียนออนไลน์ และกรณีสถานการณ์คลี่คลายก็กลับมาเรียนตามปกติได้ แต่ยังคงยึดแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และ

4. การทดสอบและการศึกษาต่อ เราจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงอุดมศึกษา เรื่องการสอบแก้ตัว การสอบที่แคด เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นป.6 ม.3 และม.6

ยืนยัน 16 มิ.ย.นี้ทุกคนมีที่เรียน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ส่วนปฏิทินรับสมัครนักเรียน สพฐ.เริ่มรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 รับสมัครทางออนไลน์ระหว่างกัน

ที่ 3 -12 พ.ค. และสอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 6 มิ.ย. ม.4 วันที่ 7 มิ.ย. จับสลากในวันที่ 12 มิ.ย. โดยสอบในห้องเรียน แต่จะรักษามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ส่วนการประกาศผลสอบม.1 วันที่ 10 มิ.ย. ม.4 ประกาศวันที่ 11 มิ.ย. การรับรายงานตัวมอบตัวของนักเรียนทุกคน ม.1 รายงานตัว 12-13 มิ.ย. ม.4 วันที่ 14 -15 มิ.ย. ฉะนั้นในวันที่ 16 มิ.ย.เด็กทุกคนต้องมีที่เรียน ส่วนการเรียนระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี แบ่งเป็น 4 รูปแบบ 1.ผ่านเอกสาร ตำราเรียน แบ่งกลุ่มย่อย สลับกันมาเรียน 2.ศึกษาทางไกล 3.แบบออนไลน์ และ 4.ผ่านการสอนสด โดยทุกรูปแบบต้องสอดคล้องกับการเรียนการสอน

รุกสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น

‘สมคิด’สั่งรับมือตักงานแห่งลับชนบท

‘สมคิด’ ผุดโปรเจกต์บูมเศรษฐกิจท้องถิ่น ให้กระทรวงเกษตรฯ ธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผน เน้นดูแลเกษตรกรหลังประเมินว่าจะมีคนตกงานกว่า 7 ล้านคน ในจำนวนนี้ 4 ล้านคนอาจกลับสู่ชนบท ใช้งบฯ 5.5 หมื่นล้านบาทพัฒนากรุ่นใหม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมการหารือมาตรการเยียวยาเกษตรกร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2563 ไม่ดี ส่วนในไตรมาส 2/2563 ก็ยังน่าเป็นห่วง

เป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ดี ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาคการส่งออก การท่องเที่ยวในวิกฤตการณ์แบบนี้เลย จึงเหลือเพียงเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า อยากให้มีความประมาณ ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 1 ปีข้างหน้า มีแกนหลักสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างสมดุลกับเศรษฐกิจภายนอก โดยการเชื่อมโยงทั้งภาคการผลิต การตลาด การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ให้เดินหน้าไปพร้อมกัน

2.การสร้างดิจิทัล ในการพัฒนาประเทศ จากปัญหาโควิดทำให้เห็นว่าบิกดาต้าของไทยเล็กมาก และ 3.ด้านการต่างประเทศ การผลักดันเป็นศูนย์กลาง โดยเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องใช้วิกฤตในขณะนี้ เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งของทั้ง 3 แกนหลักขึ้นมา

ด้านนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธ.ก.ส. กล่าวว่า จากข้อมูลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะมีคนตกงานประมาณ 7.1 ล้านคน ซึ่งประเมินว่าแรงงานส่วนนี้จะเดินทางกลับสู่ชนบทประมาณ 4 ล้านคน และพบว่าในช่วง 1-2 ปีนี้ จะมีแรงงานประมาณ 8 แสนคนที่ยังกลับเข้าเมืองไม่ได้ เพราะยังได้รับผลกระทบต่อเนื่อง

ดังนั้น ธ.ก.ส.ต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ากลุ่มแรงงานที่กลับสู่ชนบทนี้ต้องการทำอะไร ส่วนใหญ่อยากทำเกษตรผสมผสาน รองลงมาอยากทำเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นที่มาของการเสนอจัดตั้งกองทุนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากฯ วงเงินงบประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท จากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

เป้าหมายหลักพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ที่กลับสู่ชนบท เพื่อให้เกิดภาพเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนและมั่นคง ผ่านความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ธ.ก.ส.ยังพร้อมสนับสนุนเกษตรกรผ่านโครงการสินเชื่อวงเงิน 4.8 แสนล้านบาท

ปลุกข้าว-พืชผลครบ15วัน รับเยียวยา5พัน

ปลัดฯ.แนะเกษตรกร เงื่อนไขเงินชดเชยโควิด สนธิรัตน์ฯศก.พลังงาน ไอเอ็มเอฟชี้ปี64โลกฟื้น

‘สนธิรัตน์’สั่งเตรียมแพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ใช้เงิน
กองทุน 5.6 พันล้านจ้างงาน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เยียวยา5พัน

ชี้ชาวนาต้องปลุกข้าวครบ15วัน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง มาตรการเยียวยาเกษตรกร วงเงิน 15,000 บาท ว่ากระทรวงเกษตรได้หารือขั้นตอนระเบียบ ปัญหา และอุปสรรคของการลงทะเบียนใหม่ของเกษตรกร ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานอ้อยและน้ำตาล และการยางูบลแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับ การเป็นเกษตรกร รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากรัฐบาลจำนวนเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ที่ระเบียบปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนกำหนดไว้ต้องมี พืชอยู่ในที่ดิน 15 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ขณะนี้ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำน้อย ยังไม่มี

ฝนตก ส่งผลให้ชาวนายังไม่สามารถทำนาได้ นายอนันต์กล่าวต่อว่า ดังนั้น ชาวนารายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยในอดีตที่ผ่านมาแต่ป็น้อยอยากทำนา อยากได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่ไม่มีน้ำปลุกข้าว ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ ทางกระทรวงเกษตรในฐานะผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งรายชื่อและทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ตกลงจะรับเอกสารหลักฐานทั้งหมดของชาวนา หรือเกษตรกรรายใหม่ทั้งหมดไว้ หากขาดเอกสารหลักฐานต้องเร่งแก้ไข หากเอกสารเพิ่มเติมให้ครบภายใน 15 วัน “กรณีไม่มีพืชหรือยังไม่มีการปลุกข้าว 15 วัน จะมีการอนุโลมให้ชาวนาไปรับปลุกข้าว เพื่อให้เอกสารหลักฐานครบตามระเบียบราชการ เพราะหลังจากส่งเอกสารทะเบียนเกษตรกรให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปแล้ว จำนวน 8.3 ล้านราย เชื่อว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบและส่ง ข้อมูลให้คลังตรวจสอบอีกประมาณ 3-4 ครั้ง หากชาวนารับปลุกข้าว หรือปลุกข้าวครบ 15 วัน ซึ่งอาจจะเป็นหลังวันที่ 15 พฤษภาคม ก็ถือว่าดำเนิน

การทันเวลาตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด รอเพียงช่วงออกครบ 15 วันเท่านั้น ครบวันไหนถือว่าคุณสมบัติครบเป็นเกษตรกรวันนั้น และจะมีสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน” นายอนันต์กล่าว

‘สนธิรัตน์’ผุดแพคเกจฟื้นฟูศก.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านพลังงานว่า สืบคานหน้ากระทรวงพลังงาน จะหารือถึงแพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านพลังงาน เป้าหมายจะเน้นการดูแลเศรษฐกิจจากฐานราก โดยเบื้องต้นวางงบประมาณที่จะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.ในส่วนของงบประมาณเดิมของกระทรวงพลังงานที่มีอยู่แล้ว จะปรับมาให้ตรงวัตถุประสงค์ และ 2.กระทรวงพลังงานจะพิจารณาว่าสามารถใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฉุกเฉินที่กัวงเงินไว้สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ได้หรือไม่ โดยขณะนี้ทีมเศรษฐกิจกำลังจัดทำแพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ ซึ่งกระทรวงพลังงานต้องจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย อาทิ โรงไฟฟ้าชุมชน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อยอดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ล่าสุด กระทรวงพลังงานจะเร่งรัด

ปรับลดเกรด หรือนำคืนน้ำมันบางชนิดลง เพื่อให้เกรดน้ำมันของไทยมีจำนวนลดลง เพื่อลดจำนวนถังจัดเก็บสำรองน้ำมันของเอกชน ลดภาระของสถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงนี้ แต่ในส่วนของการนำมันชีวภาพ ทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล ที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันดีเซล และเบนซิน จะยังไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย เพราะเป็นตัวช่วยภาคเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน และเป็นไปตามแผนน้ำมันบนดินและลดการนำเข้าน้ำมันแผนระยะยาว

ชู‘โรงไฟฟ้า-กองทุน’กระตุ้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15400

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 172.15 Ad Value: 189,365

PRValue (x3): 568,095

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลุกข้าว-พืชผลครบ15วัน รับैया5พัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างจัดทำ โดยเฉพาะแผนที่ต้องเสนอขอใช้งบประมาณจากเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ส่วนแผนที่กระทรวงพลังงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้งบฟื้นฟู อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เป้าหมาย 700 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการเร่งด่วน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ และโครงการทั่วไป 600 เมกะวัตต์ โดยควิกวิน กำหนดผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ปี 2564 เลื่อนจากเดิมที่กำหนดซีโอดีปี 2563 เนื่องจากมีขั้นตอนรายละเอียดที่ต้องพิจารณาจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยสัปดาห์หน้าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะประกาศเปิดรับสมัครโครงการประเภทควิกวิน 100 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะภายในเดือนมิถุนายน จะอนุมัติโครงการได้

ทั้งนี้ อีกโครงการที่กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจ้างงานคือ การใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน 5,600 ล้านบาท โดยรูปแบบการใช้เงินจะเปิดรับโครงการด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมพลังงานทดแทน หากผ่านเกณฑ์จะสนับสนุนงบให้ตามคำขอ เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน-18 พฤษภาคมนี้ โดยการเปิดรับโครงการครั้งนี้กระทรวงพลังงานจะเน้นเปิดรับโครงการระดับชุมชน ท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้เสนอโครงการ และนำเงินที่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแต่ละพื้นที่ มีการจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานทำงานร่วมกับพลังงานจังหวัด อาทิ โครงการสนับสนุนชุมชนปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว มีห้องเย็นดูแล รูปแบบนี้จะสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ตามมา

คลังเงินพันบัตรเราไม่ทิ้งกัน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า การจำหน่ายพันบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลังในเชิงปริมาณประมาณ พ.ศ.2563 วงเงินจำหน่ายไม่เกิน 50,000 ล้านบาท (ออกเพิ่มเติมได้วงเงินตาม พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 ไม่เกิน 200,000 ล้านบาท) มีรุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ย รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี) ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563

สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี ปีที่ 4-8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี ปีที่ 9

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี) ระยะการจำหน่ายตั้งแต่ 14 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน โดยแบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท วงเงินซื้อขั้นสูงสุดต่อราย/รวมทุกรุ่น/ต่อธนาคาร (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ) ชื่อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

แนะช่องทางซื้อผ่านแอปพ์

รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1 ชื่อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร คือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สภาการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร โดยเป็นวงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 ชื่อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนสูงสุด โดยผู้มีสิทธิซื้อสามารถทำรายการซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ตามการจำหน่ายช่วงที่ 1-3

ทั้งนี้ วงเงินจำหน่ายในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คต้องทำรายการไม่เกินเวลาปิดเคลียร์เช็คของแต่ละสาขา และดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ไม่รับชำระด้วยเช็ค) ขณะที่การจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายน และวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573 ช่องทางการจำหน่ายคือ BOND DIRECT Application ชำระเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น และเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย รวมถึงเอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์/อินเทอร์เน็ต แบงกิง/โมบาย แอปพลิเคชั่น ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารสิริกไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

ถก'19'นักเอกชนช่วยคนตกงาน

นายสุทธิพงษ์ ภูธรกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ว่างงานจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะผู้บริหารจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ รวม 19 บริษัท เช่น บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท เดลล์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยที่ประชุมได้หารือใน 3 ประเด็นหลักคือ ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ว่างงาน พนักงานที่ถูกลดค่าตอบแทน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานหรือเริ่มประกอบธุรกิจ อีกทั้งการพัฒนาแผนชั้นแนล ดิจิทัล เวิร์คเพลส แพลตฟอร์ม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการพัฒนาระบบ พร้อมร่วมมือกับบริษัทด้านดิจิทัลในการจับคู่งานกับผู้ที่ต้องการงาน ทั้งในรูปแบบผู้สนับสนุนดิจิทัล (ไม่ใช่ทางด้านเทคนิค) ไปจนถึงโปรแกรมเมอร์ และนักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการนำส่งข้อมูลตำแหน่งงานว่างด้านดิจิทัล และนอกเหนือจากด้านดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทจะมีสิทธิในการเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้สมัครด้วยตนเอง

หนุนอัปเดตทักษะรองรับยุคดิจิทัล

"ถัดมาคือการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึงและอัปเดต เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด รองรับก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมถึงสถานะความปกติในรูปแบบใหม่ (นิว นอร์มอล) โดยดีป้าจะดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานกับบริษัทด้านดิจิทัลในการพัฒนาหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประเด็นสุดท้ายคือ ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและขอเรียกร้องที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ โดยคณะผู้บริหารจะนำผลการประชุมครั้งนี้กลับไปหารือและนำเสนอสรุปกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้งหลังจากนี้" นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าคาดหวังว่าการประชุมนัดแรกในครั้งนี้ จะส่งผลให้คนไอที คนไม่ใช่ไอที รวมถึงผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะเพื่อประกอบอาชีพใหม่มีช่องทางการหางานผ่านแพลตฟอร์มที่รัฐและเอกชนบูรณาการการทำงาน โดยมีดีป้าเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งในเรื่องของการสร้างสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถปรับตัวรับยุคนิว นอร์มอล และสามารถ

สืบค้นงานที่ตรงตามความเชี่ยวชาญและทักษะที่เปลี่ยนไปได้

มองมะกัน-จีนขัดแย้งรอบใหม่

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวถึงกรณีความกังวล

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15400

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 172.15 Ad Value: 189,365

PRValue (x3): 568,095

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปลุกข่าว-พืชผลครบ15วัน รับैयाวย5พัน

ที่สหรัฐอเมริกาและจีนอาจกลับมามีความขัดแย้งทางการค้ากันอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าสหรัฐอาจยกเลิกข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรกกับจีน หากจีนไม่ทำตามข้อตกลงการค้าซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้สหรัฐพร้อมจะกลับมาใช้มาตรการกับจีนเพิ่มเติมโดยอ้างเหตุการณ์พบความเชื่อมโยงระหว่างจีนและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ที่กำลังสร้างความเสียหายต่อประชากรและเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวางว่า การที่สหรัฐเร่งผลักดันให้จีนซื้อสินค้าอาจเกิดจากความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนที่หดตัวครั้งแรกในรอบ 33 ปี จะเริ่มอุปสรรคต่อการนำเข้าสินค้าสหรัฐตามที่จีนตกลงไว้

“นอกจากนี้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ได้เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารกดดันให้จีนซื้อสินค้าพลังงานจากสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังจากทีจีนนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียและรัสเซียเพิ่มขึ้น ประมาณ 19-20% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ขณะที่นำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐในปริมาณน้อยมาก” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว

จับตา‘ทรัมป์’หาเสียงกีดกันเพิ่ม

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวอีกว่า ท่ามกลางสงครามการค้าในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการส่งออกของไทยไปจีนจะหดตัวที่ 3.8% แต่การส่งออกไปสหรัฐยังคงขยายตัวดีที่ 11.8% และไทยยังมีโอกาสในทั้งสองตลาดด้วยความสามารถในการทดแทนสินค้าที่สหรัฐและจีนขึ้นภาษีระหว่างกัน โดยในปี 2562 ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1.35% จาก 1.26% ในปี 2561 สินค้าที่เติบโตในตลาดสหรัฐ อาทิ อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัว 1.0% และรถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัว 6.9% เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2.23% จาก 2.10% ในปี 2561 สินค้าที่เติบโตในตลาดจีน อาทิ กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ขยายตัว 69.7% เครื่องดื่ม ขยายตัว 23.4% เป็นต้น

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับการส่งออกของไทยในปี 2563 พบว่าสินค้าที่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างอิเล็กทรอนิกส์สัดส่วน 14% ของการส่งออกรวมกลับมายาวตัวตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 สะท้อนการปรับตัวของการส่งออกไทย ทำให้ผลกระทบของสงครามการค้าต่อการส่งออกไทยเริ่มลดลง และอานิสงส์จากการที่ไทยสามารถเป็นห่วงโซ่การผลิตทดแทนสินค้าจีนในช่วงโรงงานในอู่กันปิดทำการจากไวรัสโคโรนา-19 โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 การส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวร้อยละ 4.5 สินค้าที่เติบโตได้ดีและการเติบโตกระจายตัวในหลายตลาดมากขึ้น ได้แก่ สหรัฐ ขยายตัว 39.1%

ฮ่องกง ขยายตัว 1.0% จีน ขยายตัว 14.6% สิงคโปร์ ขยายตัว 22.8% เวียดนาม ขยายตัว 20.4% ไต้หวัน ขยายตัว 28.7% เกาหลีใต้ ขยายตัว 6.5% และอินโดนีเซีย ขยายตัว 7.1% สรุปในภาพรวมถือว่าผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวรองรับสงครามการค้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงติดตามสถานการณ์และท่าทีระหว่างสหรัฐและจีนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะขณะนี้สหรัฐกำลังเข้าสู่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์อาจออกนโยบายหรือมาตรการอื่นๆ กับจีนเพิ่มเติมอีก

คาด2ประเทศหาฐานผลิตใหม่

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนรอบใหม่ ว่า หากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดไปเรื่อยๆ ทั้ง 2 ประเทศจะมีทางออกเป็นของตัวเองคือ การย้ายทัพหลายแห่งไปยังประเทศอื่นๆ แทน โดยจีนเองอาจต้องเริ่มมองหาฐานการผลิตในหลากหลายประเทศมากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ประเทศต่างมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศของกันและกันอยู่แล้ว ทำให้ต้องกระจายฐานการผลิตออกมา โดยทั้งสหรัฐและจีนจะต้องย้ายฐานการผลิตออกมาอยู่ในประเทศแถบอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ส่งออกจากอาเซียนไม่ถูกกำแพงภาษีที่ตั้งไว้ระหว่างกัน อันนี้เป็นภาพที่ประเมินทางออกของทั้ง 2 ประเทศไว้ เพราะดูเหมือนว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนดูจะคุยกันยากมากขึ้นแล้วหลังจากมีท่าทีไม่ยอมลดความแรงให้กัน

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า เมื่อสหรัฐและจีนย้ายฐานการผลิตไปในประเทศอื่นๆ มากขึ้น จะส่งผลทำให้ตัวเลขสัดส่วนการส่งออกในการค้าโลกเปลี่ยนไป

โดยจะมีบางประเทศที่ได้อานิสงส์ในการส่งออกสินค้าเข้าไปทดแทน ตัวอย่างง่าย ๆ คือในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มเห็นผลชัดเจนว่ามีบางสินค้าที่สามารถผลิตได้เหมือนจีนก็สามารถส่งออกไปยังสหรัฐได้มากขึ้นเพื่อทดแทนจีน ซึ่งหากเป็นแบบนี้จีนก็ต้องพยายามหาวิธีในการผลิตสินค้าเพิ่ม หรือผลิตเองในสินค้าที่มีความสามารถ และเข้ามาลงทุนในประเทศอื่นเพื่อส่งออกตามเดิม

เชื่อไทยได้อานิสงส์ในเชิงบวก

“ในแง่ของไทย ขณะนี้ได้อานิสงส์ในเชิงบวกมากกว่าเพราะสามารถส่งสินค้าไปทั้ง 2 ประเทศทดแทนกันได้ แต่ในระยะกลางและยาวหากไม่มีการปรับตัวในแง่การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นเพื่อยกระดับสินค้าตอบสนองเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่อเนื่อง ไทยก็อาจเสียตลาดให้กับประเทศอื่นที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาทัน รวมถึงมีการเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตของทั้งจีนและสหรัฐได้ ซึ่ง

ส่วนนี้จะโยกกันนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยด้วยเช่นกันว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร หากรูปแบบการค้าเดิมเปลี่ยนแปลงไป ตัวเลขการส่งออกของจีนและสหรัฐจะลดลง แล้วตัวเลขเหล่านั้นจะกระจายตัวในประเทศอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น แทน จึงมองว่าจากเหตุการณ์นี้สร้างอานิสงส์ในเชิงบวกมากกว่า” นายวิศิษฐ์กล่าว

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า หากมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นจะต้องประเมินระหว่างผลเชิงลบและเชิงบวกให้ดี ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อมีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยผ่านการตั้งโรงงานผลิตต่างๆ ไทยจะได้ประโยชน์ในส่วนของแรงงาน แรงงานและมูลค่าเพิ่มในประเทศ เพราะการผลิตสินค้าแต่ละอย่างไม่สามารถจ้างแรงงานแล้วผลิตได้ครบทั้งหมด ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอื่นๆ ด้วย ซึ่งส่วนนี้ต้องประเมินดู เพื่อให้เกิดการกระจายการจ้างงานไปในทุกภาคส่วน โดยหากมีการลงทุนในจังหวัดใด จังหวัดนั้นก็จะมีผลดีมากขึ้นในด้านการใช้จ่ายมากขึ้น ได้ประโยชน์ในเรื่องการบริการด้านการขนส่ง หรือบริการอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไทยจะต้องหาโอกาสและประโยชน์ในการดูแลโรงงานฐานการผลิตใหม่ๆ ผ่านการให้บริการเพิ่มเติม อาทิ การขนส่งพนักงาน การดูแลน้ำและไฟ หรือการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้มีแรงงานจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา จึงต้องผลักดันให้คนที่มีความสามารถในแต่ละด้านสามารถตอบสนองในภาคบริการเพิ่มเติมได้

สร.กบท.มองแผนฟื้นฟูเหมือนเดิม

นายเรศ ฝั่งแย้ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย (สร.กบท.) เปิดเผยมติแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า แผนฟื้นฟูของการบินไทยที่เตรียมเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมนัดหน้านี้นี้ได้เห็นแผนแล้วบางส่วน จากการประชุมร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมครั้งที่ผ่านๆ มา โดยแผนดังกล่าวได้ถูกส่งให้กลับไปแก้ไขในส่วนของรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจนเพิ่มเติม ทำให้แผนฟื้นฟูแบบสำเร็จยังไม่ได้เห็นรายละเอียดแน่ชัด แต่ที่ผ่านมากการบินไทยมีการทำแผนฟื้นฟูแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งหากประเมินกับแผนครั้งล่าสุดที่ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้วพบว่า แผนฟื้นฟูดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากแผนงานเดิมที่มีมาตลอดมากนัก ซึ่งจุดอ่อนก็ยังมีอยู่ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนงานอย่างเข้มงวด อาทิ การกู้เงินมาแล้วใช้เงินไม่ตรงตามแผนงานที่วางไว้ ทำให้เชื่อว่าหากแผนฟื้นฟูครั้งนี้สามารถปฏิบัติตามที่วางไว้ทั้งหมดได้ครบถ้วน น่าจะช่วยฟื้นฟูครั้งได้ โดยการที่นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณว่าแผนฟื้นฟูครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายขององค์กร จึงยืนยันว่า พนักงานภายใต้องค์กรที่มีความสามารถและรู้จักธุรกิจการบินเป็นอย่างดีควรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการวางแผน

หรือทำตามแผนทุกขั้นตอน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้
ทุกอย่างดำเนินการตามแผนได้ดีมากขึ้น

แนะนำนำไปสู่การปฏิบัติจริง

“ที่ผ่านมา แผนฟื้นฟูการบินไทยครั้งก่อนๆ
ก็เคยกู้เงินแล้ว และเมื่อได้เงินมา ก็ไม่ได้มีการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มที่ ยังพบการ
ทุจริตในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ โดยที่
พนักงานในองค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเลย ครั้งนี้
จึงต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแผนดำเนิน
งาน เพื่อฟื้นฟูองค์กรในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิด
ความมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง หากองค์กรไปไม่ไหว
ก็จะได้อยอมรับได้ว่า มีการทำงานร่วมกันแล้ว แต่มัน
ไปไม่ไหวจริงๆ จะแปรรูปเป็นอย่างไร ก็ต้องยอมรับ
กันไป ซึ่งความจริงแล้ว หากองค์กรจะเดินไปต่อไม่
ได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด พนักงานในองค์กร
ได้รับเต็มๆ อยู่แล้ว” นายเรศกล่าว

นายเรศกล่าวว่า ข้อเสนอแนะมีเพียงอย่าง
เดียวคือ ให้การดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูไปสู่
การนำไปปฏิบัติจริง โดยให้พนักงานหรือตัวแทน
พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตามแผน
ดังกล่าว เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
ภายในองค์กร อาทิ กู้เงินมาเพิ่ม 50,000 ล้านบาท
ได้เงินมาแล้วก็จบ คนในองค์กรไม่รู้เลยว่านำเงิน
ส่วนนี้ไปใช้กับอะไรบ้าง ซึ่งหากไม่ตรงตามแผนการ
ใช้เงิน ก็เท่ากับการกู้เงินมาล้มเหลว และสร้าง
ภาระให้องค์กรเพิ่มมากขึ้นอีก

ทดลองเปิดห้าง

สคบ.เคาะวันที่14-15พ.ค. ชี้ช่องเกณฑ์กรรับรพัน

สคบ.ไฟเขียวอนุญาตให้ทดลองเปิดห้างสรรพสินค้า วันที่14-15 พ.ค. กำหนดจำนวนคนเข้าพื้นที่ รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะใช้ ภาคเอกชนต้องให้ความมั่นใจ ★ มีต่อหน้า 13

ครบ อนุมัติเขียวยาวประมงแล้วกว่า 5 แสนคน เร่ง ระยะ 2คนทำประมงที่บ้านและแรงงานเรือประมงเบียน ขอเขียวยาคาตลาดสดจตุจักรเปิดแล้ววางมาตรการเข้ม อนุญาตให้กินข้าวที่ร้านได้แต่บรรยากาศยังเงียบเหงา กทม.ใจดีประสาน รพ.ท.งดเก็บค่าเช่า 8 เดือน พ่อค้า แม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจยื่นขยับขายได้น้อย

ส่งถึงที่ ทหารพรานชุดเคลื่อนที่เร็วที่รถ จยย.นำอาหารและผลไม้แห้งบรรจุใส่กล่องพลาสติกแจกจ่ายให้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว ในพื้นที่ ต.ปุ-โละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกลได้บริโภคช่วงละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน ตามโครงการ "Army Delivery" เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19.

ทดลองเปิดห้าง ☆ ต่อจากหน้า 1 ยืนยันไม่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ประเมินผลอีกที่ 16 พ.ค. ศธ.ยื่น 1 ก.ค. นักเรียนได้เปิดเรียนแน่ ระบุภาคเรียนแรกเปิดวันที่ 1 ก.ค.ถึง 18 พ.ย.2563 ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 ธ.ค.2563 ถึง 9 เม.ย.2564

วาง 3 มาตรการรองรับ ทั้งออนไลน์ ออนไลน์ และออนไลน์กระทรวงเกษตรฯสั่งอนุโลมให้กาวนาตัวจริงที่ไม่เคยลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดมาก่อนคืนเงินเยียวยา5,000 บาท ปลัด ก.เกษตรฯแนะเทคนิคเร่งปลูกข้าวให้ครบ 15 วันเพื่อมีฤดูสมบัติ



ดีกว่าปิดร้าน ด้านบ้านหม้อ-คลองถมก็เปิดแล้วแต่บรรยากาศเงียบเหงาเช่นกัน ส่วนตลาดสนามหลวง 2 ลีคลัก ประชาชนออกมากับจ่ายซื้อของเพียง

กรณีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยได้ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานที่หลายประเภทที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัทเอกชนจำนวนมากปิดบริษัทป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้าย สร้างผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก เป็นที่มาของมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาหลายสาขาอาชีพ ต่อมาหลังจากควบคุมการติดเชื้อดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมีอัตราน้อยลง รัฐบาลเริ่มคลายล็อก 6 กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เพื่อให้ประชาชนได้ออกมาประกอบอาชีพและทำกิจกรรมส่วนตัวได้มากขึ้น แต่ยังคงมาตรการคุมเข้มการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังประกาศเคอร์ฟิวเอาไว้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

● ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวยังทะเล 600 คน

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลปฏิบัติการด้านความมั่นคงคืนวันที่ 8 พ.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 9 พ.ค. ว่า มีผู้ออกนอกเคอสถาน 608 คน น้อยกว่าคืนก่อน 7 คน ชุมชนมั่วสุม 58 คน น้อยกว่าคืนก่อน 68 คน ขอให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือเราจะได้มีพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายนวันที่ 8 พ.ค. สืบรวมทั้งสิ้น 16,024 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ 15,692 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 992 แห่ง คิดเป็น 2.45 เปอร์เซ็นต์ ลดลงมาจากคืนก่อน

● ทดลองเปิดห้าง 14-15 พ.ค.

เมื่อถามว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นถึงมาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ที่ตามไทม์ไลน์ระบุว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8-12 พ.ค.มีความคืบหน้าอย่างไร

ใจมั่วสุม ▶

เจ้าหน้าที่คุมตัวนายวิวัฒน์ เล่าวงศ์ และนายวุฒิพงษ์ รอดเงิน ร่วมกับเพื่อนที่ยังหลบหนี ตั้งวงมั่วสุมเสพกัญชาส่งเสียงดังกลางดึก ภายในกระท่อมหลังบ้านเลขที่ 15/6 หมู่ 6 บ้านหนองตา ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ระบุไทม์ไลน์รับฟังความคิดเห็นวันที่ 8-12 พ.ค. จากนั้นวันที่ 13 พ.ค. จะประเมินผลการผ่อนคลายนวันที่ 14-15 พ.ค. จะยกร่างข้อกำหนดการผ่อนคลายนวันที่ 2 การประชุมศบค.วงเล็กคร่าวๆ เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ระบุว่า จะทดลองผ่อนคลายนวันที่ 2 ช่วงวันที่ 14-15 พ.ค. เลือกพื้นที่ทดลอง เช่น ห้างสรรพสินค้าจุดจุดหนึ่ง กำหนดจำนวนคนเข้าพื้นที่ รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะใช้แล้วประเมินผลวันที่ 16 พ.ค. จะบรรยายละเอียดอีกมาก ทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุข ความมั่นคง รวมถึงภาคเอกชนต้องมาหารือกัน และภาคเอกชนต้องให้ความมั่นใจยืนยันไม่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นหากมาตรการออกมาแล้วคนจะรีบแจ้งให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว

● ตรวจเชื้อเชิงรุกแล้ว 4 จังหวัด

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกดำเนินการไปแล้วกี่จังหวัด นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การค้นหาเชิงรุกทำไปแล้ว 4 จังหวัด ข้อมูลของกรมควบคุมโรคในกรุงเทพฯ ตรวจเชื้อไปแล้ว 3,581 คน มีผู้ติดเชื้อ 1 คน จ.ยะลา 3,277 คน มีผู้ติดเชื้อ 20 คน จ.ภูเก็ต 2,552 คน มีผู้ติดเชื้อ 26 คน และจ.กระบี่ 477 คน พบผู้ติดเชื้อ 3 คน

● สธ.ยัน 1 ก.ค.เด็กได้เรียนแน่

ด้านนางรัชชณา ตันทุงษา โฆษกปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ก.ค. ว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดปฏิทินการศึกษา ให้เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 ก.ค. ถึง 13 พ.ย. 2563

ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึง 9 เม.ย. 2564 มีแนวทางการจัดการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับชั้นและทุกระบบการศึกษา การเรียนการสอนต้องปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเข้าสู่การเรียนการสอนได้โดยไม่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กสศ.) จัดสรรห้องจัดสอนให้ 17 ช่อง เป็นช่องทางศึกษาทางไกลทำให้สามารถยืนยันได้ว่า วันที่ 1 ก.ค. จะเปิดการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน

● วาง 3 รูปแบบตามสถานการณ์

“เราวางมาตรการไว้ 3 อย่างด้วยกันคือออนไลน์ ออนแอร์ และออนไลน์ หากสถานการณ์คลี่คลายก็เรียนปกติ ถ้าไม่ปลอดภัยจะเรียนทางช่องทางทีวี ส่วนช่องทางออนไลน์จะใช้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใดๆของกระทรวงจะควบคู่ไปกับการสำรวจความคิดเห็น พื้นที่ใดปลอดภัยไม่ปลอดภัยคุยกันดีและที่สำคัญบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการดูแลอย่างดี” นางรัชชณากล่าว

● อนุโลมชานาตัวจริงรับ 5 พัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ หรือปัญหาและอุปสรรคการลงทะเบียนของเกษตรกรตัวจริงแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมปศุสัตว์ โรงงานยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกาวยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อรองรับการเป็นเกษตรกร



รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ที่ระเบียบปฏิบัติการขึ้นทะเบียนกำหนดต้องมีพืชอยู่ในที่ดิน 15 วันถึงจะสามารถลงทะเบียนได้ แต่ขณะนี้ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำน้อยยังไม่มีฝนตก ส่งผลให้ชาวนายังไม่สามารถทำนาได้จึงไม่มีพืชอยู่ในแปลง

● รับคำร้องทุกคนส่ง ก.คลัง

นายอนันต์ศักดิ์กล่าวต่อว่า ดังนั้นชาวนาที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเลยตั้งแต่ในอดีต แต่ต้องการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล และประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำเพียงพอปลูกข้าวได้ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งรายชื่อและทะเบียนทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนตกลงจะรับเอกสารหลักฐานทั้งหมดของชาวนาที่ขอลงทะเบียนใหม่ไว้ก่อน หากขาดเอกสารหลักฐานก็เร่งแก้ไขและหาเอกสารเพิ่มเติมให้ครบภายใน 15 วัน

● แนะนำเทคนิคปลูกพืชครบ 15 วัน

“กรณีไม่มีพืชหรือยังไม่มีข้าวในนาครบ 15 วัน จะอนุญาตให้ชาวนาไปปรับปลูกข้าว เพื่อให้เอกสารหลักฐานครบตามระเบียบราชการ เพราะหลังจากส่งเอกสารทะเบียนเกษตรกร ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 8.8 ล้านราย เชื่อว่าต้องดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลให้คลังตรวจสอบอีกประมาณ 3-4 ครั้ง หากชาวนาปรับปลูกข้าว หรือปลูกข้าวครบ 15 วัน วันใดวันหนึ่ง จะเป็นหลังวันที่ 15 พ.ค. ก็ตามถือว่าดำเนินการทันเวลา ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รอเพียงข้าวออกครบ 15 วันเท่านั้นครบวันไหนถือว่าคุณสมบัติครบเป็นเกษตรกรวันนั้น จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเช่นกัน” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

● ประมงรับเยียวยา 5 แสนคน

นายมีศักดิ์ ภัคคิลสิงห์ อธิบดีกรมประมง เผยว่าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมประมงระยะที่ 1 มีเกษตรกรทั้งสิ้น 530,710 คนที่ได้รับสิทธิ์ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา กบ และสัตว์น้ำชนิดอื่น (ท.บ.) เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะของแผ่นดิน เช่น เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงหอยในทะเล เกษตรกรผู้จัดการเลี้ยงกุ้งทะเล และเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนชาวประมง (ท.บ.3) ได้แก่ เจ้าของเรือประมงพื้นบ้าน ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงทะเลบนเรือประมง (ภาคสมัครใจ) ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบให้กระทรวง

การคลังเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีเงินฝากตามเดิมได้ไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

● ระยะ 2 รับผิดชอบสิทธิ์

สำหรับการช่วยเหลือระยะ 2 เป็นการช่วยเหลือในส่วนของผู้ทำการประมงพื้นบ้านและแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้านผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนกรมประมงแต่ทะเบียนหมดอายุ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ระหว่างยื่นต่ออายุ และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่จะขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พ.ค. ด้วยฝากเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง โดยเฉพาะผู้ทำประมงพื้นบ้านและแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน รับผิดชอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ <https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php> และติดต่อขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2104-9444 (จำนวน 40 คู่สาย) ตลอด 24 ชม. หรือ Line : @dofhelpdesk เพื่อกรมประมงจะเร่งขึ้นทะเบียนชาวประมงให้ครบถ้วน ไม่ตกหล่น และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

● “หม่อมเต่า” ยันเพิ่มเงินว่างงาน

ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จตุมงคล ใสภักดิ์ รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมมีมติไม่เห็นด้วยที่ รมว.แรงงานจะเสนอ ครม.ปรับเพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากเดิม 62 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75 เปอร์เซ็นต์ว่า เรื่องนี้ปลัดกระทรวงฯ ในฐานะประธานบอร์ด ยังไม่ได้รายงานผลการประชุมให้ทราบ เพียงแค่คุยกันนิดหน่อย เมื่อถามว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะหยุด ม.ร.ว.จตุมงคลตอบว่า ก็เดินไป เขาต้องไปคิดจะเอาไม่เอา ต้องไปคุยกัน มีวิธีการ ตนไม่ต้องคิดอะไร บอร์ดคุยกันอยู่ตลอดเวลา บอร์ดอยู่กันมาตั้ง 5 ปีแล้ว ส่วนตนเป็นคนมาใหม่ “ไม่ได้อยู่ในคณะบอร์ด มีหน้าที่ที่ขึ้นศาลออกกฎกระทรวงที่ตนไปพูดเรื่อง 75 เปอร์เซ็นต์ตอนแถลงเรื่องจ่ายเงินว่างงานเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ไม่ได้มีอะไร แคบอกว่ากำลังจะทำอะไร ไม่ได้นึกถึงบอร์ดและไม่ได้พยายามจะเอาเรื่องเข้าบอร์ด เพราะบอร์ด สปส.ไม่ใช่เรื่องของคุณ และไม่มีการคุยกับปลัดกระทรวงก่อน

● ย้ำดกงาน 1 ล้านคนเงินพอจ่าย

เมื่อถามว่า บอร์ด สปส.บางคนมองว่ารัฐมนตรีคลังถูก มีการใช้อำนาจมากเกินไป หากยังจะเดินหน้าเพิ่มเงินชดเชย 75% อาจทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินกองทุนประกันสังคมออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวว่า เป็นเจ้าของกันทุกคนนั่นแหละ ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ ตนไม่รู้ว่าบอร์ดมีการคำนวณหรือยังว่าจะใช้เงินยังไง แต่ตนดูแลว่า มันพอจ่ายคนแรกเคยกลัวว่าอาจจะมีว่างงาน 2-5 ล้านคน ถ้าขนาดนั้นมันจ่ายไม่ไหว แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าแค่ 1 ล้านคนเท่านั้นไหว จึงสามารถทำอะไรให้มากขึ้นได้ ถ้าต้องจ่าย 75% ยาวไปถึงสิ้นปี คนว่างงานที่มีอยู่พอจ่าย แต่ขึ้นกับว่าอีก 3 เดือน หรือ 6 เดือน คนว่างงานเพิ่มอีกแค่ไหน ถ้าไม่พอคงไม่ไปพูดถึงเงินกองทุนประกันสังคมมี 2.1 ล้านล้านบาท เรื่องการจ่ายเงินจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ สามารถไปบริหารจัดการได้

● จตุจักรเปิดแล้วตี 5-6 โมงเย็น

ที่ตลาดนัดจตุจักรเช้าวันเดียวกัน นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมนายอาภากร ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร พ.ต.อ. กฤษฏากันต์ จิตศรีพล ผกก.สน.บางซื่อ ร.ท.ยุทธนา แต่งจันทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.กทม. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาด กทม. คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาด กทม. และผู้เกี่ยวข้อง นางวัลยา กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ตลาดนัดจตุจักรกลับมาเปิดให้บริการหลังหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักรมีผู้ค้าทั้งหมด 10,334 ราย ช่วงแรกการเปิดให้บริการ ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ จะเปิดบริการเวลา 05.00 - 18.00 น. ส่วนพื้นที่ผู้ค้าลานเรือบริเวณอนุสาวรีย์และตลาดกลางคืนยังไม่เปิด เนื่องจากติดเวลาเคอร์ฟิว

● ประชาชนเข้าออกได้ 6 ทาง

รองปลัด กทม. กล่าวต่อว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตลาดนัดจตุจักรดังนี้ กำหนดทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง 6 จุด ได้แก่ 1.บริเวณประตู 1 ด้านถนนกำแพงเพชร 2.บริเวณประตู 2 ด้านถนนกำแพงเพชร 3.บริเวณประตู 3 ด้านถนนพหลโยธิน 4.บริเวณประตูทางเข้า-ออก สถานีรถไฟใต้ดิน (รฟม.) 5.บริเวณประตูทางเข้า-ออก คัดคัดห้างมิกซ์ และ 6.บริเวณประตูทางเข้า-ออก ตลาดจตุจักรพลาซ่า (เจเจมอลล์) อนุญาตให้รถเข้า-ออกได้ทางประตู 1-3 เท่านั้น ส่วนคนเดินเท้าเข้า-ออกได้ทั้ง 6 ประตู มีตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกาย จัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อมอ่างล้างมือครบทุกจุด ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกคน รวมถึงกวดขันการทำความสะอาดห้องสุขาสาธารณะ 8 แห่งภายในตลาดทุก 2 ชม.

● อนุญาตกินอาหารในร้าน

“สำหรับผู้ค้าประเภทอาหาร ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เช่น จัดหาฉากพลาสติกปิดกั้นอาหารปรุงสำเร็จ หรือภาชนะมีฝาปิดจัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารพร้อมมีฉากกั้น เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับที่นั่งมีการกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้านอาหารร้านค้าขนาดเล็ก ให้เข้าครั้งละ 5 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น หากมีการตรวจพบผู้ค้ากระทำการฝ่าฝืนจะตั้งเตือนและทำหนังสือแจ้งเตือนไว้ หากยังพบกระทำความผิดซ้ำจะปิดร้านค้าดังกล่าวทันที” รองปลัด กทม.กล่าว

● วางมาตรการเข้มให้ผู้ค้า

รองปลัด กทม.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการสำหรับผู้ให้บริการ (ผู้ค้า) ประกอบด้วย ผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีโดยปิดทั้งจมูกและปาก 2. หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที 3. กรณีขายอาหารปรุงสำเร็จให้ใส่ถุงหรือภาชนะมีฝาปิดหรือจัดทำอุปกรณ์ครอบหรือกั้นอาหาร 4. กรณีขายอาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไม่ให้ลูกค้าสัมผัสอาหารสดโดยตรง 5. ทำความสะอาดแผงขายสินค้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว) 0.1% ทุกวันก่อนเปิดแผงค้า และ 6. เจ้าของต้องกำกับกิจการให้เป็นไปตามมาตรการกำหนดอีกทั้งแนะนำผู้ให้บริการ รมัควางไว้ไม่ให้มีอัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนและหลังเข้ามาใช้บริการตลาดและหลังใช้ห้องน้ำ และห้องสุขาสาธารณะ

● ประสาน รฟท.งดค่าเช่า 3 เดือน

นางวัลย์กล่าวว่าอีกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผู้ค้าเบื้องต้น กทม. จะงดเก็บค่าเช่าจากผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. กทม.ทำหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อขอให้ รฟท. ยกเว้นการเก็บค่าเช่าพื้นที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากรฟท. อย่างไรก็ตาม กทม.ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชน

ที่จะมาเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักรปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เพราะหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือพบการติดเชื้อในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร อาจต้องพิจารณาถึงการปิดพื้นที่หรือปิดตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวต่อไป

● เปิดจตุจักรวันแรกไม่กักกัก

บรรยากาศการเปิดตลาดนัดจตุจักรจำหน่ายสินค้าทุกประเภทเป็นวันแรกระหว่างเวลา 05.00-18.00 น. ตั้งแต่ช่วงเช้าคนที่เข้ามาในพื้นที่ตลาดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าที่เดินทางมาเปิดร้าน ขณะที่ลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อสินค้าทยอยมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงสายถึงบ่าย แต่ไม่กักกัก บริเวณทางเข้าตลาดทั้ง 8 ประตูมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการตรวจและต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินซื้อของ สำหรับร้านค้าจะมีแอลกอฮอล์ประจำร้าน ส่วนร้านขายอาหารจะเว้นระยะที่นั่ง 1.5 เมตร หากโต๊ะที่นั่งคู่กันจะมีฉากกั้นสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ตู้ที่เอ็มเก้าอี้ที่นั่งมีประชาชนใช้บริการทำความสะอาดทุก 2 ชม. ขณะที่การดูแลความเรียบร้อยมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 100 นายประจำตามจุดเข้าออก บริเวณประตู 1 ตั้งแต่เช้าถึง 16.00 น. มีคนผ่านการตรวจกว่า 1,500 คน และรถ 365 คัน

● แม่ค้าดีใจขายรองเท้าคู่แรก

จากการสำรวจการซื้อขายสินค้าที่คนเลือกซื้อและขายดียังเป็นเสื้อผ้า บางร้านลดราคาพิเศษ หลังจากอัดอั้นมานาน นอกจากนั้นเป็นอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มต่างๆ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว นอกจากคนไทยยังมีชาวต่างชาติหลายสิบคนเข้ามาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าบริเวณร้านริมถนนรอบสวนจตุจักร ได้รับความนิยมนักเดินมากกว่าโซนอื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่โปร่ง อากาศถ่ายเทมากกว่าร้านค้าตามซอยต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ยังปิดกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ บางซอยเปิดแค่ 2-3 ร้าน บางซอยยังปิดทั้งหมด ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา แม่ค้าร้านขายรองเท้าแฟชั่นโซนด้านหลังตลาด บริเวณประตู 1 ถึงกับพูดด้วยความดีใจ หลังจากลูกค้าซื้อรองเท้าราคา 150 บาท บอกว่า ตั้งแต่เช้าขายได้คู่แรก และเป็นเงินก้อนแรกหลังจากปิดตลาดมานาน

● ลูกค้าน้อยแต่ดีกว่าปิด

นางพิสมัย เชี่ยวบริบูรณ์ แม่ค้าขายเสื้อผ้าชวย 48 โครงการ 4 กล่าวว่าร้านค้าริมถนนรอบนอกพอขายได้บ้าง แม้ไม่ได้มาก แต่ดีกว่าไม่ได้ขายเลยตามซอยขายแทบไม่ได้ คนไม่ค่อยเข้ามาเดินร้านค้า

ยังปิดเป็นส่วนใหญ่ แม่ค้าบางคนดีใจมาเปิดร้านตั้งแต่ตี 5 แต่เพราะลูกค้าเงียบเหงาขาย 3 ก็เก็บของแล้ว อาจเพราะไม่มีตลาดกลางคืนและลานค้าเร่ที่ปกติมีคมาเดินคึกคัก เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวหวังว่าสัปดาห์หน้าคนจะเข้ามามากขึ้น ขณะที่เจ้าของร้านสติ๊กเกอร์เพนต์ ปากซอย 23 กล่าวว่ามีใจที่ผ่อนปรนให้ขายได้ แม้จะจำกัดเวลาตี 5-6 โมงเย็น อย่างน้อยมีรายได้เข้ามาบ้าง ยอดขายวันแรกไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะคนยังน้อย ปกติลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติแต่วันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเข้ามาใช้บริการ

● บ้านหม้อ-คลองถมคนน้อย

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูบรรยากาศบริเวณบ้านหม้อ หลังจากกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนพบว่า ร้านค้าที่ตั้งร้านแผงลอยบริเวณพื้นถนนภายในซอยพิชยวารี ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ มีร้านค้ากลับมาเปิดแล้วบางส่วน มีผู้ค้าและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดจำนวนหนึ่ง แต่ยังคงรักษามาตรการตามที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ เช่น สวมหน้ากากอนามัย บางส่วนใส่หน้ากากเฟซชีลด์ ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และรักษาระยะห่างขณะเลือกซื้อสินค้า แต่ยังคงบางตาอยู่แม้ว่าร้านค้าจะกลับมาเปิดได้เป็นเวลา 3 วันแล้ว ส่วนคลองถมเซ็นเตอร์หรือตลาดคลองถม ถนนรัชฎา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. พบว่ามีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซื้อของบางตา ขณะที่บางร้านค้ายังคงปิดทำการ ไม่ได้เปิดจำหน่ายสินค้าทางตลาดคลองถมเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ทุกวัน

● ตลาดสนามหลวง 2 ถกถก

ที่ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) นางนภาพร กลิ่นบัวแก้ว กรรมการบริหารสำนักงานตลาดกทม. ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. หลัง กทม. มีมาตรการผ่อนปรน 8 กิจการ/สถานที่หลังมีคำสั่งปิดชั่วคราว นางนภาพรกล่าวว่า ตลาดธนบุรีมีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ แผงค้ากว่า 4,000 แผง หลัง กทม. มีมาตรการผ่อนปรน ตลาดเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ผู้ค้าต่างทยอยเปิดร้าน แต่ยังมีบางร้านปิดอยู่ เช่น โซนพระเครื่อง ร้านนวด ขณะที่ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของค่อนข้างเยอะ สำนักงานตลาดดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้าพื้นที่มีจุดคัดกรอง 4 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณถนนคลองทวีวัฒนา 2. บริเวณป้าย

รถเมล์สาย 91 ก.3.ทางเข้าโซนบริเวณสวนหย่อม และ 4.ทางเข้าฝั่งถนนซอยอำมรโชคจัดแอลกอฮอล์ เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค พร้อมอ่างล้างมือทุกจุด ผู้ค้า และประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า รวมถึงกวดขันทำความสะอาดห้องสุขา สาธารณะทุก 2 ชม. สำหรับโซนศูนย์อาหารจัดหา จากกันพลาสติกปิดกันอาหารปรุงสำเร็จ หรือภาชนะ มีฝาปิด และจัดโต๊ะนั่งรับประทานพร้อมมีฉากกั้น เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

● กทม. ใจดีงดเก็บค่าแฉะ

“จากการลงพื้นที่ พบว่าประชาชนและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โชนคันไม้ อุปกรณ์สวน โชนพลาสติก ปลายางม สัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของ จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เว้นระยะห่างอย่างต่อเนื่อง การเก็บข้อมูลจำนวนรถ ที่เข้ามาให้บริการตลาดธนบุรี เมื่อวานนี้ (8 พ.ค.) จำนวนกว่า 4,000 คัน คาดว่าวันนี้เป็นวันหยุด จะมีผู้ใช้บริการมากกว่า นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ค้า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ค.ศ.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายยกเว้น ค่าเช่าแผงค้าตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 จนกว่าสถานการณ์ จะปกติ สำหรับค่าเช่าแผงค้าคิด 650 บาทต่อเดือน” นางนพพรกล่าว

● ขนยาบ้าช่วงเคอร์ฟิว

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จับผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อเนื่อง รายแรกเมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 8 พ.ค. พ.ต.ต.ไสว วันทองดี สว.อก.ปฏิบัติหน้าที่ สวป.สก. โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับนายสตีลย์ คำลาเลี้ยง นอภ. โนนสัง ตั้งด่านตรวจจุดคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 บนถนนหนองบัวลำภู-ขอนแก่น หน้า ตูยามตำรวจบ้านค้อ อ. โนนสัง พบรถกระบะนิสสัน นาวาร่าสีบรอนซ์ ทะเบียนบง 9263 หนองบัวลำภู วิ่งผ่านมาเรียกตรวจสอบในรถมีชาย 3 คน ทราบชื่อ นายสุรศักดิ์ สายสังข์ อายุ 23 ปี คนขับ นายอภิรักษ์ ตีสาตร์ อายุ 29 ปี และนายสุรินทร์ โก๊ะสูงเนิน อายุ 22 ปี ค้นพบยาบ้าซุกซ่อนภายในรถ 1,862 เม็ด และปืน 9 มม.ไม่มีทะเบียน ควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สก. โนนสัง สอบสวนขยายผล และดำเนินคดีต่อไป

● โจ้เมากัญชาส่งเสียงดัง

จ.พิษณุโลก เวลา 00.30 น. วันที่ 9 พ.ค. นายธีระศักดิ์ พุทธิฤกษ์ ปลัดอำเภอบางระกำ นำ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระท่อมหลังบ้านเลขที่ 15/6 หมู่ 6 บ้านหนองตา ต.บ่อทอง มีวัยรุ่นจับกลุ่มส่ง

เสียงดัง เมื่อไปถึงพบวัยรุ่นเพียง 2 คน ทราบชื่อ นายวิฑูรย์ เล้าวงค์ อายุ 20 ปี และนายวุฒินันท์ รอดเงิน อายุ 21 ปี นอกจากนี้มีรถ จยย.จอดอยู่ 9 คัน สอบถามทั้งคู่อ้างว่า นั่งดื่มน้ำอัดลมกัน แต่ เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อตรวจปัสสาวะพบผลี่ม่วง เมื่อค้น กระท่อมพบกัญชาอัดแห้งซุกซ่อนอยู่ในกล่องวาง อยู่กับพื้น เบื้องต้นแจ้งข้อหาเสพยาและมียาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) และฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ระหว่างตรวจยึดของกลางพบนายสาริต สุรินทร์ อายุ 22 ปี ซีด จยย.ผ่านถนนในหมู่บ้าน เรียกตรวจพบผลี่ม่วงกุมตัวดำเนินคดีอีกคน

☆ มีต่อหน้า 15

ทดลองเปิดห้าง ☆ ต่อจากหน้า 13

● ทหารส่งอาหารให้ชาวบ้าน

ส่วนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบยังคง มีต่อเนื่อง พ.อ.หาญพล เพชรม่วง ผบ.ฉก.ทพ.48 ปัตตานี เผยว่า จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนและ อสม.พื้นที่ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จัดทำอาหาร พร้อมนำผลอินทผลัมบรรจุใส่กล่องพลาสติกตาม โครงการ “Army Delivery” เพื่อให้ทหารชุด เคลื่อนที่เร็วมาไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล กว่า 200 ครอบครัวยังได้รับโอกาสส่งสิ่งของในห้วง เดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ พ.ท.นพพล พรหมมาก รอง ผบ.ฉก.ทพ.48 นรา-ธิวาส จัดกำลังพลมาช่วยส่งให้พี่น้องประชาชน พื้นที่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง ตามโครงการ “Army Delivery” นอกจากนี้ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออก ให้คำแนะนำพร้อมตรวจสุขภาพกลุ่มคนชราและ เด็กควบคู่กันไปด้วย

● เล่นไฟในสวนมะพร้าว

จ.นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผวจ. นครศรีธรรมราช สั่งการให้ พ.อ.อ.ณัฐพลพราหมพูน ปลัดอำเภอ ทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช นำอ.ส.ร่วมกับตำรวจ สก.สิชล เข้าปิดล้อมสวนมะพร้าว ซอยป่าหมาก หมู่ 5 ต.สิชล อ.สิชล หลังรับร้องเรียนว่ามีการลักลอบ เล่นการพนันในเวลาค่ำคืน ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อไปถึงพบนักพนันนับสิบคนนั่งล้อมวงเล่นพนัน แก้วเกออยู่ในเต็นท์ติดไฟส่องสว่างอย่างโจ่งครึ่มพอรเห็น เจ้าหน้าที่ทั้งหมดพากันแตกตื่นวิ่งหนี ไล่จับได้ 6 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 4 คน ยึดของกลางไพ่ 3 สำรับ และเงินสด 240 บาท ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สก.สิชล ดำเนินคดี

● ปิดชายหาดเมืองพัทยา

วันเดียวกันนายสนธยาคุณปลื้ม นายกเมือง พัทยา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตำรวจ สก. เมืองพัทยา ตรวจความพร้อมการนำรั้วเหล็กและ เแทปกั้นแนวปิดกั้นชายหาดใช้พื้นที่ชายหาดประกอบด้วย หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคกชี้ หาดวงศ์อมตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลาน-โพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาสีฮาย ระหว่างวันที่ 9-31 พ.ค. นอกจากนี้ ติดป้ายประกาศและนำโดรน มาบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการชายหาดรับรู้ แจ้งผ่อนปรนให้ประชาชนมาออกกำลังกายได้บริเวณ ทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปใช้พื้นที่ตลอดแนว ชายหาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรค และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

● ผู้รับเหมาค้ายาเสพติด

ส่วน จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.นักรบ ชอบทำทาน สวป.สก.สามโคก ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง รับแจ้งมีผู้รับเหมาทะเลาะกับคนงานก่อสร้างส่งเสียง ดังช่วงกลางดึกภายในวัดบางนาหมู่ 1 ต.บางโพธิ์เหนือ นำกำลังไประงับเหตุบริเวณศาลาข้างมรุวัดบางนา พบนายณัฐพล โชติโหมตอายุ 80 ปีผู้รับเหมาก่อสร้าง ยืนยันว่ากลุ่มคนงานต่างตัวชายหญิง 10 คนทำทาง คล้ายคนเมา ตรวจค้นรถกระบะอีซูซุสีขาวทะเบียน 2 ชมส 3970 กรุงเทพมหานคร ของนายณัฐพล พบบ้า 2,020 เม็ด และยาไอซ์หนัก 88.81 กรัม สอบสวนนายณัฐพลอ้างว่า คนงานทำงานผิดแบบ เข้าไปต่อว่าจนมีปากเสียงกันส่วนยาเสพติดซื้อมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นำมาขายแต่ขายไม่ได้เพราะไวรัส โควิด-19 ระบาดเลยเก็บไว้เสพอเองตำรวจแจ้งข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ยาไอซ์) ไว้ใน ครอบครองเพื่อจำหน่ายและซื้อหาฝิ่นในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11553

Col.Inch: 60.58

Ad Value: 96,928

หัวข้อข่าว: เร่งกู้วิกฤติ 'กล้วยไม้ไทย'

หน้า: 6(ซ้าย)

PRValue (x3): 290,784

คลิป: สีสี่



เร่งกู้วิกฤติ 'กล้วยไม้ไทย'

● กรุงเทพธุรกิจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับข้อมูลสมาคม สหกรณ์ และสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ในช่วงอาทิตย์นี้ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้มีกระทบต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก โดยเฉพาะในตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน

ในส่วนของตลาดภายในประเทศ ทั้งการท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนา การจัดงานต่างๆ ก็หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งมีผลผลิตล้นตลาด ส่วนเกินเหลือทิ้ง และราคาผลผลิตลดลง

ตัวเกษตรกรได้มีการปรับตัวโดยปรับลดการผลิตลงโดยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชะลอการปลูกรอบใหม่ ลดจำนวนครั้งการตัดดอก ลดการใส่ปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมี การให้ข้อมูลมาเก็บผลผลิตด้วยตนเองที่แปลงหรือถึงกับต้องรื้อแปลงปลูก หรือตัดดอกทิ้ง

นอกจากนี้ ก็มีการพยายามขายตรงถึงผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขายแบบออนไลน์ อาทิ บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด ในเครือ TOC GROUP ผู้ส่งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้เร่งปรับแผนธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยเปิดช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Facebook, Instagram และ website เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ เช่น สกุลหวาย สกุลมอคคาร่า และ

สกุลแฉะเหี่ยวรา

ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า ตลาดยังมีความต้องการอยู่ แต่เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้การขนส่งมีจำนวนที่ยวดยลลง ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ มาก อย่างไรก็ตามส่งทางรถไฟจีน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคนขับ หัวลาก และรถขนเมื่อข้ามประเทศ



เร่งปรับแผนธุรกิจ
โดยเปิดจำหน่ายผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์



ส่วนการขนส่งทางเครื่องบินเหี่ยวบินลดลง พื้นที่ระหว่างสินค้ามีจำกัด รวมทั้งการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณค่าระวางสินค้าทางอากาศ และการขนส่งภายในประเทศในพื้นที่ห่างไกลถูกจำกัดด้วยการประกาศ Lock down ระหว่างจังหวัด และการกำหนดช่วงเวลาเคอร์ฟิว

กล้วยไม้ไทย มีมูลค่าการส่งออกกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับพื้นที่และผลผลิตกล้วยไม้ปี 2563 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ มี 19,512 ไร่ ลดลงจากปี 2562 จำนวน 2,009 ไร่ (ปี 2562 จำนวน 21,521 ไร่) หรือลดลงร้อยละ 9.34 โดยผลผลิตรวมทั้งประเทศ 32,644 ต้น ลดลงร้อยละ 33.10 หรือลดลง 16,150 ต้น

ซึ่งกล้วยไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีการปลูกมากที่สุดในพื้นที่ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด 64,188 ไร่ จำนวน 14,556 ครัวเรือน นอกนั้นจะเป็นมะลิเตยดอก ดอกกรัก บัวหลวง ดอกดาวเรือง ดอกจำปี-จำปา กุหลาบ สร้อยทอง และดอกพุด

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 มาตรการหลักคือ มาตรการกระจายผลผลิต โดยพยายามกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในลักษณะ pre-order, การเพิ่มช่องทางตลาดใหม่โดยจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทางกระทรวงฯ ร่วมกับ Lazada, 24 Shopping และไปรษณีย์ไทย รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดหาสถานที่จำหน่ายในพื้นที่ อาทิ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ตลาดเกษตรกร เป็นต้น

นอกจากนี้ จะเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดช่วงเคอร์ฟิว และการขอลดต้นทุนค่าขนส่งทางเครื่องบิน

ในส่วนมาตรการทางการเงิน จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)